



ผลงานขีดชูเกียรติ

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

คำนำ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

พร้อมนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รวบรวมองค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญาสำหรับพัฒนาเป็นคลังสมองรองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากเอกสารฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะลิ จังหวัดชัยนาท	1
กลุ่มน้ำส้มตำสำเร็จรูป คริว ผอ. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2
กลุ่มโครงการทำกรงนกเขา จังหวัดลพบุรี	3
กลุ่มโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษและสตรี จังหวัดสระบุรี	4
กลุ่มเย็บผ้าแบบปกอกที่นอน จังหวัดสิงห์บุรี	5
กลุ่มแม่บ้านบ้านขวาง จังหวัดอ่างทอง	6
กลุ่มโครงการต่อ ยอดขยายกิจการสลัดผักไฮโดรโปนิก จังหวัดนนทบุรี	7
กลุ่มปลาทุ้ง ปลาทุ้งมัน ชุมชนคันทรีพาร์ค 15 จังหวัดปทุมธานี	8
กลุ่มอาชีพอาร์ตกรัฟฟิตี้ ร้านกาแฟเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ	9
กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม (โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน) จังหวัดนครปฐม	10
กลุ่มอาชีพนวมินทร์ 90 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	11
กลุ่มปุยมูลไส้เดือน จังหวัดกาญจนบุรี	12
กลุ่มอาชีพสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ จังหวัดราชบุรี	13
กลุ่มเห็ดนางฟ้าอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	14
กลุ่มต่อ ยอดการผลิตวันมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15
กลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงและแปรรูป จังหวัดเพชรบุรี	16
กลุ่มอาชีพปลูกกว่านหางจระเข้ จังหวัดสมุทรสาคร	17
กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าใบ จังหวัดสมุทรสงคราม	18
กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเนื้อ จังหวัดชุมพร	19
กลุ่มไร่นาสวนผสม จังหวัดนครศรีธรรมราช	20
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาตุก (วิสาหกิจชุมชน) จังหวัดพัทลุง	21
กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	22
กลุ่มเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวช่อขิง จังหวัดสงขลา	23
กลุ่มดาหลาบาคิก จังหวัดกระบี่	24
กลุ่มเครื่องแกงบ้านในควน จังหวัดตรัง	25
กลุ่มต่อ ยอดการทำผ้ามัดย้อม จังหวัดพังงา	26
กลุ่มขยายร้านค้าของชำ จังหวัดภูเก็ต	27
กลุ่มต่อ ยอดทำเบเกอรี่ บ้านเกาะช้าง จังหวัดระนอง	28
กลุ่มตัดเย็บบ้านชอย 5 จังหวัดสตูล	29
กลุ่มอัลฮามีนบาติก จังหวัดนราธิวาส	30
กลุ่มตัดเย็บชุดเดรส ผ้าคลุม หมวกเด็กและผู้ใหญ่ จังหวัดปัตตานี	31
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหินทอดกรอบ จังหวัดยะลา	32
กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	33
กลุ่มผู้ผลิตดินพร้อมปลูก จังหวัดชลบุรี	34
กลุ่มแปรรูปผลผลิตขนุนทอด จังหวัดระยอง	35
กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดจันทบุรี	36
กลุ่มโครงการเพาะพันธุ์กล้วยางพาราเพื่อจำหน่าย จังหวัดตราด	37

	หน้า
กลุ่มอาชีพเพาะชำพันธุ์ไม้และตัดดอก (แกเลดีโอลัส) จังหวัดนครนายก	38
กลุ่มโครงการเพิ่มกำลังการผลิตขนมไทย (เตี๋ยวปิ่นโตวัดบางแขยง) จังหวัดปราจีนบุรี	39
กลุ่มโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในชุมชน จังหวัดสระแก้ว	40
กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมือ กกก้านเหลือง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	41
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านโคกบุญสนอง จังหวัดหนองคาย	42
กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านกุดคำ จังหวัดอุดรธานี	43
กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู	44
กลุ่มถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราสด จังหวัดบึงกาฬ	45
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม ม.8 จังหวัดนครพนม	46
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองไฮ จังหวัดมุกดาหาร	47
กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าและทอผ้าบ้านนาสีนวล จังหวัดสกลนคร	48
กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์	49
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองนาดี จังหวัดขอนแก่น	50
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว จังหวัดร้อยเอ็ด	51
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส จังหวัดมหาสารคาม	52
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองโสน จังหวัดชัยภูมิ	53
กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าและแปรรูปตัดเย็บ จังหวัดนครราชสีมา	54
กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าเพื่อจำหน่าย จังหวัดบุรีรัมย์	55
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	56
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปลอกหมอน จังหวัดอำนาจเจริญ	57
กลุ่มทอผ้าบ้านฝักไหมใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ	58
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดยโสธร	59
กลุ่มตะกร้าสานเส้นพลาสติก จังหวัดอุบลราชธานี	60
กลุ่มมันฝรั่งแปรรูป จังหวัดเชียงใหม่	61
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว บ้านกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	62
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง จังหวัดลำปาง	63
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมยกดอกบ้านห้วยปิง จังหวัดลำพูน	64
กลุ่มต่อยอดร้านค้าสตรี จังหวัดเชียงราย	65
กลุ่มขนมจีนเส้นสดและเส้นแห้งยายหม่อม จังหวัดพะเยา	66
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.4 ต.วังธง (ต่อยอด) จังหวัดแพร่	67
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านชาวหลวง จังหวัดน่าน	68
กลุ่มต่อยอดการตัดเย็บเสื้อผ้ามั่ง จังหวัดตาก	69
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดพิษณุโลก	70
กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งขาย Tops และส่งออก บ้านลำผักกาด จังหวัดเพชรบูรณ์	71
กลุ่มทำไร่อ้อย จังหวัดสุโขทัย	72
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเลี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์	73
กลุ่มสตรีทำสบู่กาแฟน้ำผึ้งบ้านจันทิมา จังหวัดกำแพงเพชร	74
กลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อสร้างรายได้ จังหวัดนครสวรรค์	75
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ลูติมา ผลไม้แช่อิ่ม) จังหวัดพิจิตร	76
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือบ้านหนองจิก จังหวัดอุทัยธานี	77

กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะลิ



บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 70,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 40,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 120,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะลิ แต่เดิมสมาชิกกลุ่มมีอาชีพทำนา ซึ่งจากสภาพปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประกอบกับสมาชิกได้ทำอาชีพเสริม คือ การปลูกมะลิอยู่แล้วแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะขยายผลผลิต เนื่องจากตลาดซื้อ - ขายดอกมะลิ ร้อยมาลัยมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี สมาชิกกลุ่มจึงร่วมกันตัดสินใจเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินทุนหมุนเวียน โดย นางธนภรณ์ จันทร์ทิมา ผู้แทนกลุ่มเสนอโครงการ เป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ และนำเสนอข้อมูลให้ทางคณะอนุกรรมการโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ในการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เงินทุนหมุนเวียนที่กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะลิ ที่ได้รับจำนวน 40,000 บาท ใช้เป็นเงินทุนของกลุ่มในการจัดซื้อวัสดุ ได้แก่ ต้นมะลิ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เป็นต้น ที่สำคัญทางกลุ่มมีการวางแผนทางการเงินที่ดีพร้อมทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตรงตามเวลาที่กำหนด

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

จากเดิมสมาชิกมีรายได้หลักทำนา มีรายได้ 4 เดือน/ครั้ง ประมาณ 50,000 บาท ต่อครั้ง แต่หลังจากเริ่มทำสวนมะลิ ก็มีรายรับทุกวัน เฉลี่ยแล้ววันละ 800 - 1,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเดิมที่มีรายรับ 4 เดือน/ครั้ง แต่ในปัจจุบันสมาชิก
- 2 สมาชิกมีการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ



ปัญหา/อุปสรรค :

มีปัญหาต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แมลงศัตรูพืช สภาพอากาศ

แนวทางแก้ไข :

มีการเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตพืชกับทางศูนย์ผู้นำจิตอาสา ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ลดการใช้สารเคมี ใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช





กลุ่มน้ำส้มตำสำเร็จรูป ครัว ผอ. อำเภอวังน้อย



บ้านเลขที่ 160/262 หมู่ที่ 5 ตำบลลำตาเสา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 110,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

นางสุวิษราภรณ์ ประทุมวิ ประธานกลุ่ม พี่นเพเดิมเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม และมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่ฝีมือในการทำอาหาร โดยเฉพาะอาหารอีสานจำพวกส้มตำไทย ส้มตำปลาร้า ลาบ น้ำตก เป็นต้น จึงเปิดเป็นร้านอาหารเล็ก ๆ จำหน่ายอาหารอีสานที่ตลาดวังน้อย ชื่อร้าน “ตำน้ำ ครัว ผอ.” จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะนำส้มตำที่ร้านกลับไปรับประทานที่บ้านโดยไม่ให้สูญเสียรสชาติและเอกลักษณ์ของทางร้าน จึงได้คิดค้นน้ำส้มตำสำเร็จรูปที่เป็นสูตรพิเศษใครตำก็อร่อย ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก โดยได้รวมกลุ่มกับคนในชุมชน ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตน้ำส้มตำสำเร็จรูปจำหน่าย และนำผลิตภัณฑ์ไปลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ. 2560

ต่อมาได้รับคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อยให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอมาตรฐาน อย. เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์และขยายตลาดให้กว้างขึ้น สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และขยายกิจการ

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 การเบิกเงิน เบิกจ่ายงวดเดียว 200,000 บาท
- 2 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ในการทำน้ำส้มตำสำเร็จรูป เช่น ขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ ลังบรรจุผลิตภัณฑ์ หม้อต้มสแตนเลส कुलเลอร์สำหรับบรรจุน้ำส้มตำ ปลาร้า มะขามเปียก เป็นต้น

- 3 มีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของกลุ่ม และมีการจัดสรรผลกำไรที่กลุ่มได้รับ โดยจัดสรรผลกำไรส่วนหนึ่งตอบแทนชุมชน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 กลุ่มมีเงินทุนในการขยายกิจการ สามารถไปต่อยอดธุรกิจ เปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อร้าน “ครัวผอ. อีสาน คาเฟ่” ตั้งอยู่ที่ถนนสายสี่ขา วังน้อย - อุไพศาล ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน
- 2 สามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
- 3 มีทุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจส่งออกต่างประเทศ
- 4 ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละประมาณ 13,000 – 15,000 บาท สามารถนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน และยังสามารถนำส่วนที่เหลือมาเป็นเงินออมของครอบครัว



เชิงคุณภาพ :

กลุ่มน้ำส้มตำสำเร็จรูปครัว ผอ. สามารถนำเงินที่กู้ยืมไปต่อยอดการผลิตน้ำส้มตำสำเร็จรูป และเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ขยายตลาดต่างประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม และมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่ม จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย



กลุ่มโครงการทำกรงนกเขา



บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 264,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

สมาชิกกลุ่ม จำนวน 3 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายกรงนก จากการลงทุนทำกรงนก เฉลี่ยรายได้ใน 1 ปี มีรายได้เสริมจากการขายกรงนกหลังหักต้นทุน 264,000 บาท และหลังจากเกิดรายได้กลุ่มจะมีการบริหารจัดการใช้จ่ายเงินโดยเก็บไว้ส่งชำระหนี้ส่วนหนึ่ง และนำเงินไปลงทุนต่ออีกส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดการทำกรงนกเขาในครั้งต่อไป

หมู่บ้านเกาะส้มพันธุ ต. หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง มีอาชีพหลักทำไร่เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเสร็จสิ้นจากอาชีพหลักแล้วจึงมีเวลาว่าง จนเมื่อปี พ.ศ. 2521 ชาวบ้านได้รับความรู้ในการทำกรงนกจากคุณลุงสุดใจ ผ่องทอง และเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมากจนพัฒนาเป็นรูปแบบกลุ่มหัตถกรรมหมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีพ่อค้าสนใจและเข้ามารับซื้อกรงนกเป็นจำนวนมาก แต่เงินทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์มีจำกัด จึงได้มีการรวมกลุ่มกัน จำนวน 5 คน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และชำระหมดในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการรวมกลุ่ม จำนวน 3 คน เพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากมีพ่อค้าสนใจและสั่งทำกรงนกเป็นจำนวนมาก แต่เงินทุนไม่เพียงพอในการซื้อวัสดุอุปกรณ์มาสำรองเพื่อรองรับการสั่งซื้อกรงนกจากพ่อค้า

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อได้รับเงินสนับสนุนสมาชิกกลุ่มจะมีการร่วมประชุมเพื่อแจ้งการได้รับโอนเงินและร่วมวางแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้

- 1 นำมาลงทุนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเดือนละ 12,000 บาท
- 2 ร่วมวางแผนการผลิต
- 3 ควบคุมการผลิตตามแผน
- 4 ทำการประชุมสมาชิกกลุ่ม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และจัดสรรผลกำไร เก็บสะสมเงินกำไรในรูปแบบเงินออมไว้สำหรับชำระหนี้ให้ตรงกำหนดและจัดสรรแบ่งไว้เพื่อลงทุนรอบต่อไป



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้คุณภาพชีวิตคนในครอบครัวดีขึ้น ไม่มีหนี้นอกระบบ
- 2 ทำให้เกิดการพึ่งพากันในชุมชน สมาชิกกลุ่มในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น
- 3 ทำให้คนในชุมชนรักสามัคคีกัน ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
- 4 ทำให้บ้านเกาะส้มพันธุ ต. หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีเอกลักษณ์ทางด้านกรงนก เป็นที่รู้จักต่อบุคคลทั่วไป



กลุ่มโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษและสตรี



บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 400,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 420,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากกลุ่มมียอดสั่งซื้อเสื้อสำเร็จรูปบุรุษและสตรีเป็นจำนวนมาก โดยได้รับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการของจังหวัดสระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา แต่กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อผ้าเป็นจำนวนมากเพราะต้องใช้เงินทุนสูง สมาชิกกลุ่ม จำนวน 3 คน จึงเป็นตัวแทนกลุ่มยื่นความประสงค์จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด ดังนี้

1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปดำเนินการตามที่เสนอโครงการและตลอดจนร่วมกันวางแผนการผลิต การต่อ ยอดสินค้า และการขยายตลาด

2 กลุ่มสตรีได้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ได้รายงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนหมุนเวียนอำเภอบ้านหมอทราบ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำนวนเงินต่อครั้งในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
- 2 ยอดขายผลิตภัณฑ์ต่อเดือนเพิ่มขึ้น
- 3 รายได้สุทธิของกลุ่มต่อเดือน และต่อปีเพิ่มขึ้น
- 4 ช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์ และตลาดนัดเพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ :

ได้รับการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ประจำปี 2563 ประเภทสิ่งทอ ระดับดีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

เป็นเสื้อลายประจำจังหวัดสระบุรี ลายดอกเข้าพรรษา ซึ่งหน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี มีการสวมใส่สัปดาห์ละสองวัน



ปัญหา/อุปสรรค :

- 1 ส่วนใหญ่เป็นเสื้อลายไทย ที่ใส่เฉพาะหน่วยงานราชการ ยังจะต้องมีการพัฒนาลายให้ทันสมัยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สวมใส่ได้
- 2 ยังมีการทำการตลาดออนไลน์ได้ไม่มาก จึงต้องเพิ่มวิธีการทำการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายภาพ การเขียนโฆษณา การจัดโปรโมชั่นตลาดออนไลน์

แนวทางแก้ไข :

มีการจัดหาวิทยากร คนรุ่นใหม่มาช่วยในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ และการถ่ายภาพให้ทันสมัย จนปัจจุบันมียอดสั่งซื้อทางการออนไลน์ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท



กลุ่มเย็บผ้าแบบปลอกที่นอน



บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้ดัด
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 64,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 99,200 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 456,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงและขยายกิจการเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำมาลงทุนในการปรับปรุงและขยายกิจการ และเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสมาชิกในกลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 แผนบริหารความเสี่ยง แผนการชำระเงินกลุ่มเย็บผ้าแบบปลอกที่นอน มีการวางแผนเก็บเงินเป็นรายเดือน ๆ
- 2 แผนการชำระเงินคืน กรณีไม่สามารถใช้คืนได้ แผนการชำระเงินกลุ่มเย็บผ้าแบบปลอกที่นอน สมาชิกกลุ่มทุกคนมีอาชีพหลักและอาชีพรอง ทำให้มีรายได้จากหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามที่กำหนดได้

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

- 1 ก่อนกู้เงิน กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 24,000 บาท ปีละ 288,000 บาท
- 2 หลังกู้เงิน กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 38,000 บาท ปีละ 456,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

กลุ่มได้ปรับปรุงและขยายกิจการเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม

ปัญหา/อุปสรรค :

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลูกค้าไม่สามารถมาซื้อสินค้า ที่ทำการของกลุ่มได้

แนวทางแก้ไข :

กลุ่มจึงทำการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้กลุ่มยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการประสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ :

- 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางร้านค้าของกลุ่ม
- 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออกกบฏจำหน่ายสินค้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 กลุ่มวางแผนที่จะต่อยอดกิจการเพิ่มเติม โดยสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์ หมู่บ้านบางวัว (นางประทีป พลอยนัด) ซึ่งเป็นกลุ่มที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอยู่ในหมู่ที่ 11 ตำบลไม้ดัด เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการทำกิจการอย่างเดียวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่คนในชุมชน
- 2 มีการผลิตสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า





กลุ่มแม่บ้านบ้านขวาง



บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 200,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม : จำนวน 62,500 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เริ่มแรกกลุ่มมีประสบการณ์ด้านการทำรองเท้าแฟชั่น จากผ้าไหม ต่อมาปี 2540 กลุ่มได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ โดยนำ ความรู้และภูมิปัญญาด้านการย้อมผ้าและอุปกรณ์หาลา จากยางของลูกมะพลับ ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้เข้ามาส่งเสริมให้มีความรู้และได้รับการ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ทำให้ “กลุ่มสามารถสร้าง เอกสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ย้อมผ้าจากยางมะพลับได้สำเร็จ” กลุ่มได้ทราบข้อมูลจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีตำบล ได้มาประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ กลุ่มแม่บ้านบ้านขวาง จึงเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มสตรียังขาดเงินทุน หมุนเวียนภายในกลุ่มเพื่อซื้อวัตถุดิบประเภทผ้า จึงมีมติ ที่ประชุมของกลุ่มให้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี :

- 1 ด้านเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการสนับสนุน ได้จัดซื้อวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท
- 2 ด้านการผลิต สมาชิกกลุ่มมีการแบ่งงานกันไปทำ ตามความถนัดของสมาชิกกลุ่ม เสร็จแล้วนำผลิตภัณฑ์ ส่งให้กลุ่ม กลุ่มส่งต่อให้ฝ่ายการตลาด
- 3 ด้านการตลาด ฝ่ายการตลาดร่วมกับกรรมการกำหนด นโยบายจัดสรรและแยกประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยรวมกลุ่มกันขาย

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละ 5,000 บาท/เดือน
- 2 มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น จำนวน 18 คน
- 3 กลุ่มสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ร้อยละ 100
- 4 กลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 3

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุน และประสบผลสำเร็จ
- 2 สมาชิกกลุ่มมีงานทำ สร้างรายได้
- 3 สมาชิกมีความสามัคคีภายในกลุ่ม

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นถิ่น :

กลุ่มคิดค้นการย้อมผ้าจากน้ำยางมะพลับ โดยใช้เทคนิค ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความเข้มของสีที่แตกต่างกัน และสามารถ ทำแบบพิมพ์ลายเองได้ โดยใช้ไม้มะพลับทำด้ามแบบพิมพ์



การต่อยอดหรือการพัฒนากลุ่มอาชีพ :

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง ปี 2565 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด อ่างทอง เข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานระดับประเทศ

กลุ่มมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เห็นได้จากการร่วม ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนด้านการ บริหารจัดการกลุ่ม การต่อยอดผลิตภัณฑ์ และกลุ่มมี การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบจากรุ่นสู่รุ่น



กลุ่มโครงการต่อยอดขยายกิจการ สลัดผักไฮโดรโปนิกส์



บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุนศรี
ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 80,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2560 จำนวน 150,000 บาท ปี 2563 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 140,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

กลุ่มต่อยอดขยายกิจการสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ 7

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ตำบลคลองขวาง มีการขายไปยังห้างสรรพสินค้า จึงทำให้มี
เจ้าหน้าที่คอยมาตรวจคุณภาพผักของกลุ่มทุก ๆ สัปดาห์

กลุ่มต่อยอดขยายกิจการสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขวาง เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนเกษตรเพื่อสุขภาพ มีการต่อยอด ขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ได้แก่ น้ำสลัด สลัดโรล ขนมตามเทศกาล อาหารไทยโบราณ (มีส้มมัน แกงเขียวหวานปลาทราย ขนมจีนน้ำเงี้ยว เป็นต้น) ทำให้มียอดขายและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น แต่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการขยายกิจการ และได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต



การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี :

ปัญหา/อุปสรรค :

- 1 ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน/แบ่งหน้าที่ การดำเนินงาน/ร่วมระดมความคิดการพัฒนาต่อยอดกลุ่ม
- 2 ร่วมดำเนินการผลิตตามยอดสั่งสินค้า
- 3 จำหน่ายสินค้า ได้แก่ ตลาดน้ำไทรน้อย ตลาดน้ำลำพญา โรงเรียนไทรน้อย ช่องทางไลน์และผลิตตามออเดอร์
- 4 ชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- 5 การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม เช่น ร่วมฝึกอบรมของหน่วยราชการต่างๆ ,เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

1 การจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะไม่ได้รับเงินสด มีกำหนดการจ่ายเงินเครดิต 15 วัน

2 เกิดโรคในพืช เช่น หน้าฝน ผักมีใบจุด ใบสนิม ทำให้ผักไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ขนาดตามต้องการ และหน้าร้อน เกิดรากดำ

3 ออเดอร์ลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลสำเร็จที่ได้รับ

แนวทางแก้ไข :

เชิงปริมาณ :

1 ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเพื่อจ่ายเงินสด นำมาชำระคืนให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการดูแลรักษา ในส่วนผักที่เสียหาย นำมาเป็นอาหารปลา/เป็ด

3 ปรับเป็นรับออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์

ผักไฮโดรโปนิกส์จะเจริญเติบโตได้ดีและมีปริมาณมาก ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ต้องมีอากาศที่ดีไม่ร้อนจนเกินไปและ น้ำต้องสะอาด จึงจะทำให้ได้ปริมาณตามความต้องการ





กลุ่มปลาหมึก ปลาหมึก ชุมชนคันทรีพาร์ค 15



บ้านเลขที่ 46/385 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 128,500 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 800,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้มีอาชีพหนึ่งปลาหมึกขาย และมีการรับออเดอร์ขายทางออนไลน์ ทำให้กลุ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น “มีต้องการจะขยายกิจการ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด” แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงได้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อกลุ่มได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้รับโอนเงินแล้ว ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

- 1 ด้านการเพิ่มและขยายปัจจัยการผลิต โดยนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ
- 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ปลาหมึกที่นำมาแปรรูป ต้องมีการซั้ง/วัดเพื่อให้ได้มาตรฐาน มีการนำไปทอดปรุงรส มีเครื่องเคียง พร้อมรับประทานได้เลย “บรรจุภัณฑ์” กลุ่มได้เปลี่ยนมาเป็นการซีลในถุงสุญญากาศ เพื่อเป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ดูแลสะอาด และมีการจัดทำสติ๊กเกอร์ เพื่อสร้างการจดจำของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
- 3 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
 - มีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
 - มีกฎระเบียบของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติร่วมกัน
 - มีการควบคุมคุณภาพของสินค้า
 - มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่ม คนละ 20,000 – 25,000 บาท/คน/เดือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มและครอบครัวของสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 กลุ่มสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในกลุ่ม และคนในชุมชน



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 การขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
- 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่น อย. และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- 3 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ข้าวเกรียบผักตบชวา
- 4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกลุ่มให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน



กลุ่มอาชีพช่างรัก สำโรงเหนือ



บ้านเลขที่ 287/3 ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 400,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,381,974 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้มีการผลิตเข็มขัดโบราณ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน มีการผลิตแบบบล็อกเดี่ยว มองว่าการผลิตใช้เวลาค่อนข้างนาน และได้ผลผลิตน้อย จากเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มจำนวนการผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงจะรักษาความเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงต้องการเปลี่ยนบล็อกการผลิตเป็นแบบคู่ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการปั๊ม และสามารถลดต้นทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้น จึงได้มองหาแหล่งเงินทุน และได้รับคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้รู้จักกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางกลุ่มจึงเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

มีการรวมกลุ่ม เพื่อเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการวางแผนการใช้เงินยืม มีการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม สรุปการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากลุ่มต่อไป ได้นำเงินทุนมาจัดจ้างบริษัทออกแบบ และแกะลวดลาย รวมถึงจัดทำบล็อกปั๊มเหล็กแบบคู่ จำนวน 5 ชุด ตามแบบและลวดลายนั้น

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เกือบ 2 เท่าจากเดิม
- 2 สามารถลดค่าไฟฟ้า 30% เมื่อเทียบกับการผลิตที่เท่ากัน

เชิงคุณภาพ :

- 1 ช่วยลดมลภาวะด้านเสียงกับสมาชิกที่ทำงานด้านการผลิต
- 2 เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ
- 3 สร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มอาชีพในด้านนวัตกรรมการผลิต



ปัญหา/อุปสรรค :

สินค้าของกลุ่ม มีลวดลายและขนาดจำนวนมาก ซึ่งยังใช้บล็อกในการผลิตแบบบล็อกเดี่ยวอยู่ จึงทำให้ขาดสินค้าในบางรายการที่ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด การใช้บล็อกคู่ในการผลิตจะไม่สามารถกำหนดจำนวนที่ได้ในแต่ละลายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เมื่อสั่งแต่ลายที่ 1 ทางกลุ่มจำเป็นต้องตีทั้งลายที่ 1 และลายที่ 2 จึงทำให้ลายที่ 2 เหลือในคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข :

- 1 เก็บรวบรวมข้อมูลไซส์/ลายจากการสั่งซื้อของลูกค้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม
- 2 พัฒนารูปแบบของบล็อกในการผลิตสินค้า ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลิตลวดลายที่เป็นที่นิยมของลูกค้าในปริมาณที่มากขึ้น และสินค้ามีปริมาณที่เพียงพอต่อการจำหน่าย ผลิตลายที่มีความนิยมน้อยกว่าในปริมาณน้อยลง เพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือในคลังมากเกินไป



กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม (โครงการขยายการผลิต และสร้างงาน)



บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปากโลง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 200,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 800,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

- 1 เพื่อมาสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกมีงานทำต่อไป
- 2 เนื่องจากเกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ลดน้อยลง และการหยุดชะงักของแหล่งวัตถุดิบที่ปิดตัวลง
- 3 เพื่อใช้ในการเสริมสร้างทักษะและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4 เงินทุนเริ่มลดลงในขณะที่ยังมีการจ้างงานการผลิตต่อเนื่อง

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 150,000 บาท แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 นำมาลงทุนเพิ่ม ในการซื้อเครื่องจักร การจ้างงาน ค่าวัตถุดิบ จำนวน 100,000 บาท

ส่วนที่ 2 เป็นเงินสำรองไว้มฉุกเฉิน จำนวน 30,000 บาท

ส่วนที่ 3 เป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการฝึกสอนทักษะวิชาชีพ ให้ชุมชน ผู้ที่สนใจ และสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 20,000 บาท ผลกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมกับชำระหนี้หนี้กองทุนแล้ว สามารถนำมาแบ่งเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้

- 1 เป็นเงินทุนหมุนเวียนสะสมต่อไป 60 %
- 2 เป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก 20 %
- 3 เงินทุนสำรองฉุกเฉิน 20 %

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกมีรายได้เสริม จำนวน 4,000 – 6,000 บาท/เดือน
- 2 มีจำนวนสต็อกรองรับยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และทันต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า (สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ สำรอง 30%)
- 3 สามารถขยายแรงงานการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น เดิม 6 คน เพิ่มขึ้นอีก 6 คน (นอกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน)



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกทั้งในและนอกกลุ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 สมาชิกทุกคนได้ผ่านเกณฑ์การอบรมทักษะในการทำงาน และฝึกฝน
- 3 เกิดการแบ่งปันเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร รองรับฐานการผลิต ยอดคำสั่งซื้อและจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น
- 4 สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพของตนเองได้

ปัญหา/อุปสรรค :

ขาดคนที่มีทักษะความชำนาญที่ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

แนวทางแก้ไข :

เปิดสอนฝึกทักษะให้กับสตรี เพื่อให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญและความชำนาญ

กลุ่มอาชีพนวมินทร์ 90



บ้านเลขที่ 76 ซอยนวมินทร์ 90 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 360,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

สมาชิกได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม เมื่อปี 2550 จากการรวมกลุ่มของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 2 ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการจากสำนักงานเขตคันนายาว ทางกลุ่มได้จัดทำโครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลายหลักสูตร และกลุ่มผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ตกลงที่จะรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าออกขาย โดยเลือกปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงปี 2562 ในช่วงแรกกลุ่มได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำกระเป๋าดำญี่ปุ่นตามออเดอร์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ยกเลิกการผลิตกระเป๋าดำญี่ปุ่นตามออเดอร์ มาเน้นการผลิตน้ำพริกออกมาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายมาจนปัจจุบัน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มนำมาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าดำและอุปกรณ์การผลิตน้ำพริก

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณต่อเดือน 3,000 - 5,000 บาทต่อคน
- 2 รับสมาชิกเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มอาชีพและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- 2 สินค้ามีอายุมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้

ปัญหา/อุปสรรค :

- 1 บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า และเมื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า มีการแตกชำรุดเสียหาย
- 2 การละลายของไขมันที่อยู่ในถุงบรรจุภัณฑ์น้ำพริก
- 3 ช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มไม่มีความสามารถในการจัดทำสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งปัญหาเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นปัญหาหลัก
- 4 การขาดความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์
- 5 เงินทุนหมุนเวียน เมื่อมีการผลิตสินค้าในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นภาระของสมาชิกที่จะต้องนำเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้น



แนวทางแก้ไข :

- 1 กลุ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มาเป็นแบบถุงพอยด์สีทอง ด้านหน้าเป็นหน้าต่างใสซีลปิดสนิท
- 2 การใช้เครื่องซีลถุงซีลปิดปากถุง และอบให้น้ำพริกแห้งมากขึ้นจะช่วยยืดระยะเวลาที่จะมีน้ำมันเยิ้มออกมาได้
- 3 เข้ารับการอบรมการขายสินค้าออนไลน์และสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำเพื่อโฆษณาออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ที่มาสนับสนุน
- 4 กลุ่มได้พยายามสร้างแบรนด์ของตัวเอง ในชื่อตราสามช้อน และพยายามมองหาบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและออกแบบหลากหลายให้เป็นที่จดจำของลูกค้า
- 5 กลุ่มได้มีการหักผลกำไรบางส่วนเพื่อซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ขาด และจัดหาเงินทุนเพื่อเข้ามาในการสนับสนุนสำหรับนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อลดภาระของสมาชิกในกลุ่ม



กลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน



บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มลุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 7,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 348,700 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทูลหมนเวียน :

เนื่องจากบ้านของ นางสมพักตร์ พูลเอี่ยม ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพการเกษตรปลูกผลไม้ไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งในแต่ละปีต้องมีการใส่ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น และได้มีการศึกษาเรื่องประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการทำการเกษตร และสามารถเลี้ยงเองได้ จึงได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต และกลุ่มประสบความสำเร็จในการเลี้ยงมูลไส้เดือน ต่อมาได้มีผู้สนใจอยากได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนไว้ใช้บ้างจึงได้มาติดต่อขอซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือน ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการ ประกอบกับได้เห็นข่าวการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรโยค เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้เงินทูลหมนเวียน จึงได้ประสานติดต่อกับหัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไทรโยค เพื่อขอทราบรายละเอียดของการกู้เงิน และได้รวมกลุ่มเพื่อขอกู้เงินทูลหมนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไทรโยค

การบริหารจัดการเงินทูลหมนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ดำเนินการประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการผลิตและช่องทางการตลาด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ดำเนินการผลิตและจำหน่าย รวมถึงการพัฒนากลุ่มและชำระเงินกู้

กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และนำรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน จัดสรรเงินทุน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สมทบกองทุนเพื่อไว้เป็นทุนสำรอง 20%

ส่วนที่ 2 ชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 40%

ส่วนที่ 3 ต้นทุนการผลิตครั้งต่อไป 30%

ส่วนที่ 4 สวัสดิการให้แก่สมาชิก 10%

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 เกิดกลุ่มอาชีพ 1 กลุ่ม มีการกำหนดแผนอัตราการผลิต
- 2 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปีละ 250,000 บาท เป็น 348,700 บาท คิดเป็น 28.30% (รายได้อีกไม่หักค่าใช้จ่าย)

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าแรงประมาณเดือนละ 3,000 บาท
- 2 มีการจ้างงานกับผู้ว่างงาน คราวเรือนยากจน และเยาวชน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 3 มีผู้สนใจอยากเรียนรู้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- 4 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ดังคำพูดที่ว่า “เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช”



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

การนำปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่พืชไร่พืชสวนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจากการวัดค่าปริมาณน้ำตาลในผลไม้ 100 กรัม ได้ 9% บริกซ์ (Brix) ซึ่งมีการรับรองการทดสอบคุณภาพความหวานจากสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค

นับว่ากลุ่มประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เดิมกลุ่มมีรายได้ปีละ 250,000 บาท ปัจจุบันกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 348,700 บาท มีการเพิ่มสมาชิกจาก 3 คน เป็น 8 คน และยังมีเครือข่ายสมาชิกคนใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน และกลุ่มมีแผนทำดินพร้อมปลูกผสมมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน





กลุ่มอาชีพสตรี ตำบลศรีสุราษฎร์



บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฎร์
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 10,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2564 จำนวน 200,000 บาท
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยนางยุริ ชินโคสุม ประธานกลุ่ม ได้รวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านทำอาชีพเสริม เริ่มแรกได้มีการฝึกอาชีพ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ การบูรหอม จำหน่ายในชุมชน ในปี 2545 ได้ลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น หมอนรองคอแฟนซี กระเป๋าผ้า ต่อมากลุ่มได้รับคำแนะนำให้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเป็น

ทุนหมุนเวียนหรือต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยเริ่มแรกในปี 2562 กลุ่มได้เขียนเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียน และในปี 2564 ได้ยื่นกู้ครั้งที่ 2

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี :

- 1 เงินกู้กองทุนครั้งที่ 1 นำมาใช้ในการขยายกิจการของกลุ่มในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- 2 เมื่อได้ผลกำไรในการผลิตสินค้าในแต่ละงวด/เดือน กลุ่มจะนำส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมไว้ผ่อนชำระในทุกสิ้นเดือน
- 3 เงินอุดหนุน กลุ่มนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 กลุ่มมีรายได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เดือนละประมาณ 80,000 บาท หักต้นทุนการผลิต 30,000 บาท
- 2 สมาชิกจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ประมาณเดือนละ 5,000 บาท
- 3 สร้างรายได้เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ 600,000 บาทต่อปี
- 4 กลุ่มได้ขยายผลการดำเนินงานแบ่งงานให้สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน มีงานทำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ครั้ง/เดือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินงาน ทำให้มีกำลังการผลิต สามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด
- 2 กลุ่มมีเงินทุนสำรองสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ทำให้กลุ่มมีรายได้ มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- 3 กลุ่มมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเสริมที่หลากหลายมากขึ้น สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ
- 4 ทำให้คุณภาพชีวิตสมาชิกในกลุ่ม/ในหมู่บ้านดีขึ้น มีเงินใช้ในครัวเรือน ไม่เป็นหนี้สิน



ปัญหา/อุปสรรค :

ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้งานมีความล่าช้า เนื่องจากการหยุดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์บางชนิดและการขนส่งสินค้า ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวขาดเงินทุนหมุนเวียนและช่องทางการจำหน่ายทำให้ลูกค้าลดยอดสั่งซื้อ เพราะยอดขายปลีกของลูกค้าลดลง

แนวทางแก้ไข :

- 1 การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต เพื่อให้ส่งสินค้าได้เร็วทันความต้องการ และส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
- 2 การดูแลสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มไม่ให้เจ็บป่วย เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
- 3 ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจ ประคับประคองแบ่งงานกันทำ เพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปได้
- 4 ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม ลดรายจ่ายในครัวเรือน





กลุ่มเห็ดนางฟ้าอินทรีย์



บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 60,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2560 จำนวน 100,000 บาท ปี 2564 จำนวน 153,600 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากสมาชิกสตรี หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม มีความต้องการปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการปลูกข้าว ซึ่งข้าวมีต้นทุนสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ยค่ายา ผลผลิตข้าวราคาถูก ประกอบกับการเลี้ยงเห็ดเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการของตลาด และสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการผลิต โดยมีเงินทุนของกลุ่ม จำนวน 60,000 บาท

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 มีการประชุมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการเป็นฝ่าย คือ ด้านการตลาด ด้านการเงินและบัญชี และด้านการตรวจสอบดูแลคุณภาพผลผลิต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคล
- 2 นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตามรายการและจำนวนเงินตามรายละเอียดโครงการ
- 3 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้แก่สมาชิกนำไปดำเนินการ
- 4 หัวหน้ากลุ่มจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
- 5 กลุ่มมีข้อตกลงร่วมกัน แบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ แบ่งออม ใช้หนี้กองทุน ลงทุนต่อยอดการผลิต ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

มีผู้ได้รับประโยชน์จากกลุ่ม มากกว่า 50 คน ได้แก่ สมาชิกและคนในครอบครัวของสมาชิก ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้ซื้อและได้รับประทานพืชผักปลอดภัยจากกลุ่ม เพราะกลุ่มปลูกและรับประทานเอง จึงไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

เชิงคุณภาพ :

กลุ่มมีการใช้วัตถุดิบในชุมชน มีการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกลุ่มมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการผลิต จึงทำให้ผลผลิตของกลุ่มมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปัญหา/อุปสรรค :

สภาพอากาศมีผลต่อผลผลิต เช่น ถ้าอากาศร้อนไปหนาวไป หรือฝนตก จะทำให้เกิดโรคเชื้อไวรัสและเชื้อราในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า



แนวทางแก้ไข :

- 1 กำหนดช่วงเวลาการปลูก เช่น เว้นช่วงการปลูกในช่วงฤดูฝน
- 2 ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนให้คงที่
- 3 ได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าเกษตรอำเภอให้เผาทิ้งทำลายก้อนเชื้อเห็ดที่ขึ้นรา และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือน และพักโรงเรือน ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนลงเห็ดรุ่นต่อไป

การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ
- 2 กลุ่มอาชีพวางแผนนำเงินในส่วนของการลงทุนต่อยอดผลผลิต เพื่อไปขยายโรงเรือนให้เพิ่มมากขึ้น
- 3 กลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- 4 ผลผลิตและผลกำไร กลุ่มได้นำไปต่อยอดซื้อพันธุ์พืชผักปลูกขายเพิ่มรายได้





กลุ่มต่อยอด การผลิตวุ้นมะพร้าว



บ้านเลขที่ 328 หมู่ 1 ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 200,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2557 จำนวน 200,000 บาท ปี 2560 จำนวน 100,000 บาท
ปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 500,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

สืบเนื่องจากสมาชิกกลุ่ม คุณแสงเดือน ปิ่นทอง สนใจในการทำวุ้นมะพร้าว ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอาชีพ “การทำวุ้นมะพร้าว” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และได้ติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมอบรม หลังจากที่ฝึกอบรมมาแล้วได้มาทำการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทดลองลงมือทำจนได้สูตรสำเร็จ จึงตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง หลังจากที่ลงทุนทำมาได้ระยะหนึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค เริ่มมีลูกค้าประจำ ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น จึงได้ชักชวนสมาชิกภายในชุมชนรวมตัวกันทำกิจกรรม และได้รับความสนใจจากผู้บริโภค มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มจึงปรึกษากัน เพื่อหาทุนเพิ่มเติมมาต่อยอดสำหรับขยายกิจการและฐานการผลิต โดยทุนส่วนแรกเป็นเงินทุนส่วนตัวของสมาชิกมาลงทุนร่วมกัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จนในปี 2557 ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และปี 2560 ขอรับการสนับสนุนเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อย

และในปี 2563 ทางกลุ่มขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำวุ้นและต่อยอดกิจกรรมภายในกลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

มีการบริหารจัดการเงินที่ได้รับการสนับสนุนเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ในการทำวุ้นมะพร้าว
ส่วนที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการผลิต

ทางกลุ่มมีแผนการชำระเงินเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี และสมาชิกภายในกลุ่มบริหารจัดการร่วมกันในทุก ๆ เดือน และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม เพื่อเป็นการลดภาระของสมาชิก และลดความผิดพลาดในการชำระเงินเมื่อครบกำหนดชำระเงิน ซึ่งทางกลุ่มจะรวบรวมเงินจากสมาชิกและดำเนินการโอนเงินให้กับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อถึงกำหนดเวลาในแต่ละรอบ



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 กลุ่มสามารถจำหน่ายวุ้นมะพร้าวได้อย่างต่อเนื่อง และมีฐานการผลิตที่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตลาด
- 2 สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- 2 สมาชิกมีความสามัคคีภายในกลุ่ม ชุมชน และสังคม
- 3 สมาชิกและครอบครัว มีความสุขเพิ่มขึ้น
- 4 สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มมากขึ้น
- 5 มุ่งมั่นความรู้มากขึ้นสามารถถ่ายทอด และเป็นวิทยากรได้





กลุ่มเกษตรกร ปลูกถั่วลิสงและแปรรูป



บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรุง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 195,050 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 180,050 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 360,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียน :

ด้วย นางสาวสุกฤดีรัตน์ ยิ้มสีใส หนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ได้ค้นพบวิธีการเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงโดยการนำมาแปรรูปเป็นถั่วคั่วทราาย จนทำให้เป็นที่รู้จัก และรับซื้อถั่วจากเกษตรกรในชุมชนทั้งพื้นที่และใกล้เคียง เมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 เริ่มคลี่คลาย ตลาดเริ่มกลับมาซื้อถั่วลิสงสดอีกครั้ง ทำให้ราคาแพงขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงเชิญชวนเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงมีแนวคิดปรับโฉมที่ดินเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงพัฒนาต่อยอดและแปรรูปให้ได้มาตรฐาน กลุ่มจึงขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มได้รับอนุมัติเงินทุน จำนวน 180,050 บาท มีกำหนดการเบิกจ่าย 1 งวด และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

- ไถ่ปรับสภาพดิน 20 ไร่ : 48,000 บาท
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก : 104,050 บาท
- ค่าแรงงานปลูก : 28,000 บาท

กลุ่มได้มีการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 1 มีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย อย่างสม่ำเสมอ
- 2 มีการทำบัญชีรับรายการสินค้าจากผู้สั่งซื้อ
- 3 มีการประชุมสมาชิกเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- 4 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แปรรูปถั่วคั่วทราายอย่างต่อเนื่อง
- 5 มีการประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านค้าในชุมชน รวมไปถึงในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 หลังจากกลุ่มได้กู้เงินมาลงทุน ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 30,000 - 40,000 บาท
- 2 มีการนำผลผลิตไปแปรรูปและขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
- 3 ได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปรุงเพื่อการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม
- 4 มีอัตราการก้าวหน้าทางการตลาดเพิ่มขึ้น ผ่านทาง Facebook 30 % ช่องทางไลน์ 20% ฐานลูกค้าเก่า 30 % สื่อทางโทรทัศน์ รายการทุกทิศทั่วไทย ช่อง Thai PBS 20%



เชิงคุณภาพ :

- 1 ครอบครัวสมาชิกมีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 2 เกิดการหมุนเวียนเงินทุนในชุมชน นำสู่การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
- 3 เกิดการสร้าง ความมั่นคงในอาชีพให้กับคนในชุมชน
- 4 มีการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
- 5 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- 6 เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- 8 ผลิตภัณฑ์ได้มีการส่งออกไปยังประเทศลาว





กลุ่มอาชีพ ปลูกว่านหางจระเข้



บ้านเลขที่ 70/3 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 240,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มผู้กู้เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหลักสองอยู่แล้ว “ต้องการหารายได้เพิ่มและจัดส่งวัตถุดิบ คือ ว่านหางจระเข้ให้เพียงพอต่อการผลิต” ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในยุคปัจจุบัน การหารายได้ทางเดียวจากการรับจ้างผลิตน้ำว่านหางจระเข้จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย หากได้รับทุนในการสนับสนุนเพื่อปลูกว่านหางจระเข้จะส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากขึ้น เป็นการสร้างทุนชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้ดีขึ้น

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

การบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 สำหรับการเตรียมแปลงเกษตรกรสำหรับการปลูก

ส่วนที่ 2 สำหรับการดูแล การเก็บผลผลิตและการจัดจำหน่าย

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำไรในการตัดว่านหางจระเข้ปีละ 240,000 บาท จากเดิมกลุ่มมีรายได้ประมาณ 25,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันกลุ่มสามารถตัดว่านหางจระเข้ได้ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ต้น ราคาปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท รายได้ต่อเดือนประมาณ 24,000 บาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณ 4,000 บาท คงเหลือกำไร 20,000 บาทต่อเดือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิก ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้น
- 2 ช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน และมีเงินทุนสำหรับการศึกษา
- 3 ช่วยให้กลุ่มมีการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในการจำหน่าย และสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ดี

ปัญหา/อุปสรรค :

- 1 ปัญหาด้านน้ำไม่เพียงพอ
- 2 สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ไม่แน่นอน แดดจัด ร้อน
- 3 ขาดอุปกรณ์และกำลังในการผลิต
- 4 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่ต่อเนื่อง



แนวทางแก้ไข :

- 1 วางระบบน้ำและติดตั้งถังกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น
- 2 ศึกษาข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
- 3 ใช้วิธีทางชีวภาพกำจัดศัตรูพืช และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
- 4 จ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- 5 พยายามพึ่งพาตัวเอง และรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐ

การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 การนำว่านหางจระเข้ที่ปลูกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม
- 2 ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP



กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าใบ



บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 12 ตำบลบางชันแตก
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 64,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 300,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ชาวบ้านบ้านนัดตาว่าย หมู่ที่ 12 ตำบลบางชันแตก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจ้างทั่วไป ทำให้รายได้ของคนในชุมชนไม่แน่นอน จึงเกิดการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และต้องการเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับเย็บรองเท้า เพื่อมาเย็บขึ้นส่วนผ้าที่ได้รับจ้างจากโรงงานรองเท้า และแจกจ่ายชิ้นส่วนผ้าใบให้กับคนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ จึงจัดตั้งกลุ่มและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มได้ร่วมการวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกัน ดังนี้

- 1 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการเงินทุนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- 2 วางแผนการจำหน่าย วางแผนการรับงานจากโรงงานและหาช่องทางการตลาด
- 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับประกอบอาชีพเย็บรองเท้าผ้าใบมาไว้ที่ทำการกลุ่ม
- 4 นำวัตถุดิบที่รับมาจากโรงงาน มาแปรรูปเพื่อส่งคืนโรงงาน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สมาชิกและครอบครัวได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการนี้ จำนวน 15 คน และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพิ่มขึ้น 20%

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
- 2 สมาชิกมีความสามัคคีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
- 3 เกิดการจ้างงานจากคนในชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น



ปัญหา/อุปสรรค :

กลุ่มประสบปัญหาขาดคนงานที่มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรเย็บผ้า พร้อมกับจำนวนงานที่โรงงานมอบหมายให้ จึงทำให้คนงานไม่เพียงพอ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางแก้ไข :

- 1 กระจายงานให้แก่คนในชุมชน ที่ต้องมีภาระในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน หรือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้
- 2 สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสอนคนในชุมชนที่มีความสนใจในการเย็บรองเท้าผ้าใบและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องจักรเย็บผ้า





กลุ่มอาชีพส่งเสริม การเลี้ยงสุกรเนื้อ



บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 25,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 199,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 300,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเนื้อต้องการขยายการเลี้ยงสุกรเนื้อ เพราะช่วงตั้งแต่ปี 2563 ราคาหมูก็เริ่มขยับตัวสูงเพิ่มขึ้น ราคาหมูหน้าฟาร์มจะตกอยู่ที่ 95 - 98 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้คนเลี้ยงสุกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนในสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 คน มารวมกลุ่มกันกู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพราะได้ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางกาญจนา วัชรเสถียร ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชุมพรและอำเภอ ได้เปิดให้กลุ่มสมาชิกได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ซึ่งสมาชิกสตรีของตำบลชุมโค มีความสนใจ จึงรวมกลุ่มกัน 5 คน มาขอยืมกู้ยืมเงินกับทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มมีการจัดสรรเงินที่ได้จากการเลี้ยงสุกร มีการเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 8,400 บาท ซึ่งก็ไม่หนักมากในการผ่อนชำระ และทางกลุ่มไม่เคยผิดนัดในการส่งชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลักครั้งเดียว

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ① สมาชิกมีการประชุมและตรวจสอบถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนก่อนเป็นหนี้
- ② สมาชิกประชุมร่วมกันจัดทำโครงการ
- ③ สมาชิกร่วมกันกำหนดจำนวนเงินกู้
- ④ สมาชิกร่วมกันกำหนดเวลาเงินคืน
- ④ เป็นโครงการที่มีการพัฒนาอาชีพฯ
- ⑤ เป็นโครงการที่มีการดำเนินงาน และเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย



เชิงคุณภาพ :

- ① วัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในวัตถุประสงค์ของกองทุนและเหมาะสมกับวงเงินกู้
- ② มีความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ มีการใช้เงินกู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
- ③ มีความสามารถในการชำระเงินคืน พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการดำเนินโครงการ และกู้เงินไปประกอบอาชีพจริง
- ④ มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลชุมโค ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม





กลุ่มไร่นาสวนผสม



บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนี่ยน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท ปี 2564 จำนวน 200,000 บาท
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 450,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

นางกัลยา ตรีชัย ได้เข้าร่วมโครงการการทำการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 2 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ
ในการปรับพื้นที่และต้นพันธุ์ฝรั่งเป็นสีทอง นำมาปลูกแต่
ผลผลิตยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและต้นพันธุ์เริ่ม
แก่ลง จึงมีแนวคิดที่จะปลูกฝรั่งกิมจู และได้ทำการปลูก
แบบผสมผสาน แต่ยังมีปัญหาเรื่องเงินทุน สมาชิกกลุ่ม
จึงประชุมกันเพื่อจัดทำโครงการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยื่นกู้เงินครั้งที่ 1 เมื่อปี 2560 และได้ส่งใช้เงินคืน
ครบถ้วนแล้ว จึงยื่นเสนอโครงการเพื่อต่อยอดในกิจกรรม
ที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการอนุมัติครั้งที่ 2 เมื่อปี 2564
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มนำเงินที่กู้ยืมมาดำเนินการจัดซื้อต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจู
พันธุ์ปลา เปิดไข่ ปู๋ อาหารปลา/เปิด เมื่อได้รับผลผลิต
นำไปจำหน่ายในพื้นที่และส่งจังหวัดใกล้เคียง นำราย
ได้มาหมุนเวียนและขยายการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์อย่างอื่น
เพิ่มเติม ตามโครงการที่จัดทำ เพื่อจ่ายคืนเงินกู้แต่ละงวด
ตามกำหนดเวลา และจะนำเงินมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่
ซื้อพันธุ์ฝรั่งกิมจู ปู๋ กบ ปลา อาหารกบ/ปลา โดยจะแบ่ง
รายได้ที่ได้รับเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ใช้ในการทำนุบำรุงรักษากิจกรรมไร่นาสวนผสม/
เกษตรผสมผสานและต่อยอดกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่ม

ส่วนที่ 3 ส่งใช้เงินคืน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กลุ่มมีผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน 56,600 บาท/เดือน
ได้แก่

- ฝรั่งกิมจู จำนวน 200 กก.
- ปลาหมอ จำนวน 20 กก.
- ไข่เปิด จำนวน 15 แผง
- กบ จำนวน 20 กก.
- กล้วยน้ำว้า จำนวน 100 หวี
- ปลา จำนวน 30 กก.
- ปลาสวาย ปลาดูชะเม็ดน้ำจืด จำนวน 10 กก.

หมายเหตุ ผลผลิตอย่างอื่น จะมีการจำหน่ายเป็นรอบ ๆ
เช่น แพะ วัว น้ำผึ้ง มะม่วง



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 มีการจัดส่งเสริมให้ทำเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับประชาชน
ที่เข้ามาเรียนรู้ เช่น ฐานการปลูกฝรั่งกิมจู ฐานการเลี้ยงแพะ
และการผลิตปู๋จากมูลแพะ ฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ฐานการเลี้ยงกบ ฐานการเลี้ยงปลาในบ่อดิน และฐานการปลูก
พืชไร่แบบหมุนเวียน ในการปลูกพืชไร่มีการปลูกผสมผสาน
การต่อยอดหรือการพัฒนากลุ่มอาชีพ :

1 กลุ่มได้เป็นเป้าหมายของ “ชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้”
ของตำบลท้องเนี่ยน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนภายใน
ชุมชนและนอกชุมชน

2 มีการต่อยอดกิจกรรมไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน
ในบริบทที่เหมาะสมเรื่อย ๆ



กลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปลาตุก (วิสาหกิจชุมชนบุชรอ)



บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 100,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,800,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 6 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 กลุ่มมีการเลี้ยงปลาตุก และในปี 2557 - 2558 ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้ปลาตุกล้นตลาด ไม่สามารถจำหน่ายได้ ต่อมาในปี 2559 ทางสมาชิกได้ทดลองแปรรูปปลาตุก โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาและทดลองตลาด คือ ปลาตุกสวรรค์ ต่อมาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น คือ ปลาตุกร้าอบชานอ้อย หนึ่งปลาตุกทอดกรอบปรุงรส ชุดปลาตุกฟู

ในปี 2563 สมาชิกต้องการเพิ่มมูลค่าของปลาตุก จึงศึกษาการแปรรูปจนสามารถผลิตลูกชิ้นปลาตุก โดยได้รับการพัฒนาสูตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

① เงินหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 กลุ่มจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการแปรรูปลูกชิ้นปลาตุก

② เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มรวมเงินทุนของสมาชิกจำนวน 100,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

① สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท

② สมาชิกแปลงใหญ่ปลาตุกในบ่อดิน จำนวน 10 ครัวเรือน มีบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 60 บ่อ มีรายได้จากการจำหน่ายปลาตุกให้กับกลุ่ม เฉลี่ยบ่อละ 147,000 บาท

③ สมาชิกในชุมชนมีรายได้ในการรับจ้างล้างบ่อปลาตุก ราคาบ่อละ 2,000 บาท เดือนละประมาณ 10 - 15 บ่อ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน



เชิงคุณภาพ :

① สมาชิกกองทุนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น

② สมาชิกสตรีรู้จักการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน

③ มีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มยอดขาย

④ กลุ่มฯ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกเลี้ยงปลาตุกในชุมชน

⑤ ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดี มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย

⑥ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ครอบครัวมีความสุข

⑦ ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเนื่องจากกลุ่มฯ ซื้อปลาตุกจากสมาชิกในชุมชน

⑧ สมาชิกกลุ่มมีทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ



กลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร



บ้านเลขที่ 141/78 หมู่ที่ 3 ตำบลตะพาน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 320,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 180,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 6 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

① เมื่อมีวัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เครื่องขึ้น ตาชั่ง สามารถผลิตได้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้น

ได้มีการรวมตัวกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร โดยการระดมทุนกันและแบ่งหน้าที่ กันตามความถนัด เมื่อมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ทางกลุ่มจึงได้จัดหาเงินทุนเพื่อนำมาต่อยอดและขยายกิจการ โดย ต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตได้มากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และได้รับทราบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ว่ามีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สมาชิกสตรีที่ขาดแคลนเงินทุน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาทต่อปี จึงได้เสนอโครงการทำผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพรเพื่อขอกู้เงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนเงิน 200,000 บาท

② กลุ่มมีรายได้ประมาณเดือนละ 10,000 บาท หักต้นทุน 4,500 บาท กำไร 5,500 บาทต่อเดือน

การบริหารจัดการเงินหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เชิงคุณภาพ :

① ดำเนินการจัดซื้อตามรายละเอียดที่ขอเสนอโครงการ

① สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ ให้สวยงาม

② มีการพัฒนารูปแบบ สติกเกอร์ และบรรจุภัณฑ์ สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ดังนี้ สเปรย์ไล่ยุงและแมลงสาบ ยาสีฟันสมุนไพรคุณแม่พฤษชา เอิร์ธ สบู่สครับกล้วย สบู่ฟักบัวน้ำผึ้ง ครีมนวดมะพร้าวผสมขมิ้นชัน แป้งกล้วย อัญชันใบบัวบก ชามะรุ่ม

② สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวสมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

③ ดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งขายปลีกและขายส่งตามลูกค้าสั่งจอง ร้านขายของฝากงาน OTOP เมืองทองธานี ทุกครั้ง งาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดพังงา ตลาดนัดกองทุนพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี งาน OTOP ศรีวิชัย ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เป็นต้น



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

① มีการพัฒนารูปแบบ สติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์ สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น

② ลงทะเบียน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน และส่งเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565



กลุ่มเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวช่อขิง



บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าม่วง
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 6 คน เงินทุนของกลุ่ม : 320,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 8 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มมีการรวมกลุ่มกันครั้งแรกมีสมาชิกประมาณ 15 คน เมื่อปี 2551 เริ่มต้นพลิกฟื้นนาไร่ประมาณ 10 ไร่ กลับมาทำนาข้าวช่อขิง ปัจจุบันมีนาข้าวเพิ่มเป็น 300 ไร่ และสมาชิกเพิ่มเป็น 50 คน และได้จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอเทพาในส่วนของคุณสมบัติข้าวช่อขิงซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวหลักของกลุ่มสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และทางกลุ่มมีความต้องการเพิ่มผลผลิต จึงได้ยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ในปี 2562 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

จากการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และได้รับการอนุมัติเงินกู้ จำนวน 200,000 บาท ในปี 2562 กลุ่มได้นำมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้

- ข้าวเปลือกช่อขิง 150,000 บาท
- ถุงพลาสติกซีล ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 45,000 บาท
- สตีกเกอร์บรรจุภัณฑ์ 5,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิมรายได้เฉลี่ย เดือนละ 25,000 บาท เป็น 35,000 บาท
- 2 มีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวช่อขิงแปรรูปเพิ่มขึ้น ได้แก่ การทำขนมขี้มอด

เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น
- 2 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 3 เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่ม
- 4 กลุ่มไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
- 5 กลุ่มสามารถทำบัญชีแสดงผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
- 6 ได้รับการคัดสรร OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ประเภทอาหาร
- 7 ได้รับรางวัล “สินค้าปลอดภัย” SAFE PRODUCT จากกรมการพัฒนาชุมชน



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

“ข้าวช่อขิง” เป็นข้าวพันธุ์โบราณท้องถิ่นของภาคใต้ตอนล่าง โดยกลุ่มสตรีที่ฟื้นฟูนาไร่บ้านพรุขิง ตำบลท่าม่วง ที่รวมตัวกันพลิกฟื้นนาไร่ให้กลายเป็นนาข้าวโบราณพันธุ์ดีพันธุ์หายาก เป็นพืชพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่คู่มิชนาของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยปกติชาวนาจะปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากต้องอาศัยน้ำในช่วงฤดูฝนเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี พันธุ์ข้าว “ช่อขิง” จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมวิธีการทำนารอบใหม่ เพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่อดทนได้ทั้งน้ำแล้งและน้ำหลาก และเป็นเกษตรอินทรีย์ 100%



กลุ่มดาหลาบาติก



บ้านเลขที่ 187/4 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 100,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 198,500 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 3,600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันดำเนินโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผ้า รวมทั้งการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับผ้านำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาผ้าตามลักษณะและวิธีการผลิตผ้าของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าเพิ่มมากขึ้น กลุ่มจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อยอดการพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ
- 2 วางแผนการดำเนินงานครอบคลุมระยะเวลาการส่งใช้เงินทุนหมุนเวียนในเวลา 2 ปี
- 3 จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของกลุ่มอย่างง่าย
- 4 แบ่งปันผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารจัดการให้แก่สมาชิก

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ผลิตผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
- 2 สร้างรายได้ให้กลุ่ม จำนวน 198,000 บาท เพิ่มเป็น 2,700,000 บาท ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี
- 3 สามารถส่งใช้เงินคืนให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม เนื่องจากทำงานที่ต้องรวมกลุ่มบริหารจัดการ
- 2 การร่วมรับผลประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตั้งแต่การประชุม การเขียนโครงการ การดำเนินงาน เป็นต้น
- 3 สร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง สร้างโอกาสให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้สตรีมีอำนาจต่อรองทางสังคมมากขึ้น
- 4 ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี ครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่าย ขยายตลาด และเป็นวิทยากรสอนการทำผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายอื่น ๆ ให้กับสตรีและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- 5 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ มีผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ ณ ที่ทำการกลุ่ม
- 6 ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำผ้าบาติกโบราณ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น



กลุ่มเครื่องแกง บ้านในควน



บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลในควน
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 142,900 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 142,900 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 150,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้พัฒนาต่อยอดจากกลุ่มขนมทองม้วนสมุนไพร กลุ่มได้ผลิตเครื่องแกงเพิ่ม โดยขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเงินมาซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำเครื่องแกงต่างๆ เช่น แกงส้ม แกงกะทิ แกงพริก แกงมัสมั่น ปัจจุบันกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนบ้านในควน กลุ่มได้ "ลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP" และ "ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.)"

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อกลุ่มได้รับเงินสนับสนุนแล้ว กลุ่มมีบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการทำงานตามบทบาทหน้าที่สมาชิกได้ทราบข้อมูล มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ ทำให้มีการบริหารทุนและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม มีกระบวนการทำงานดังนี้

- 1 การประชุมคณะกรรมการ
- 2 วางแผนการทำงาน
- 3 วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของสมาชิกกลุ่ม
- 4 ดำเนินการและทำงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
- 5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อขอรับการสนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือด้านงบประมาณ และวิชาการความรู้
- 6 ร่วมประชุมอบรมด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก
- 7 การติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

หมายเหตุ ในการควบคุมการจัดส่งเงินชำระคืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวแทนผู้เสนอโครงการ นางรินรดา จันทระ เป็นประธานกลุ่ม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมเงินส่งคืนให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดตรัง

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ทางกลุ่มได้งบประมาณ 142,900 บาท เพื่อไว้ใช้เป็นต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเป็นต้นทุนสนับสนุนให้กับสมาชิกกลุ่มในการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ และผลิตเพื่อไว้จำหน่ายในชุมชน
- 2 กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 5,000 บาท



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเงินปันผล และจากการถ่ายทอดองค์ความรู้
- 2 ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างจังหวัด
- 3 หน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนทำให้กลุ่มมีความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา จำหน่ายได้เพิ่มขึ้น มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มขึ้นสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 4 ทำให้สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี





กลุ่มต่อยอด การทำผ้ามัดย้อม



บ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางทอง
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 150,500 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 150,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

จากเดิมสมาชิกกลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมเพื่อจำหน่ายในชุมชน ต่อมามีการนำผลิตภัณฑ์ไปจดทะเบียน OTOP ทางกลุ่มได้รับคำแนะนำในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่ม เนื่องจากขณะนั้นมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจำนวนมาก แต่ทางกลุ่มประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สมาชิกกลุ่มจึงรวมตัวกัน 3 คน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพังงา ในการต่อยอดอาชีพในชื่อโครงการ “กลุ่มต่อยอดการทำผ้ามัดย้อม” ถือเป็นก้าวกำเนิดร้านบุรีดามัดย้อม (PURIDA MAD YOM) ที่ได้รับเงินทุนก่อตั้งจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายละเอียดที่เสนอโครงการ เป็นเงินจำนวน 150,500 บาท และได้มีการบริหารจัดการรายได้ โดยแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์
- ส่วนที่ 2 หักเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้คืนกองทุน
- ส่วนที่ 3 เก็บเงินไว้ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

กลุ่มผ้ามัดย้อมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดขึ้น จึงนำเอาองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ดังนี้

- 1 นำหลัก 5 ก มาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม/สมาชิก กรรมการ กฎกติกา กองทุน กิจกรรม

- 2 มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
- 3 มีการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด สร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้จะจำหน่ายหน้าร้านในนาม “ร้านบุรีดามัดย้อม” แล้ว ยังมีดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

- การประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การสร้างแบรนด์



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- 2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ชุดเดรส เสื้อเชิ้ตในรูปแบบต่างๆ ผ้าคลุมไหล่ หมวก เป็นต้น

เชิงคุณภาพ :

- 1 ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าที่ทางกลุ่มจัดจำหน่าย
- 2 มีการซื้อซ้ำ มีกลุ่มลูกค้าประจำ
- 3 สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การต่อยอดหรือการพัฒนากลุ่มอาชีพ :

- 1 มีการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- 2 มีการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP





กลุ่มขยายร้านค้าของชำ



บ้านเลขที่ 57/13 หมู่ 4 ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 150,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 150,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทูลุมนเวียน :

เริ่มจากปี 2556 - 2563 กลุ่มได้ขอสนับสนุนเงินทูลุมนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อทำโครงการ 3 โครงการ ซึ่งได้ชำระคืนครบแล้ว จึงจัดตั้งกลุ่มใหม่ ดำเนินการของบประมาณ เพื่อต้องการปรับปรุงและขยายร้านค้าให้ดีขึ้น มีสินค้าครบวงจรเพื่อจะได้อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ทางร้านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินทูลุมนเพิ่มเติม เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและครอบครัว และเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับร้านค้า มีสินค้าจำหน่ายได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะต่อยอดอาชีพนี้ต่อไป

การบริหารจัดการเงินทูลุมนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อได้รับเงินทูลุมนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของสมาชิกแต่ละคน และวางแผนการจัดซื้อของจาห้างสรรพสินค้าในราคาซื้อที่ต้นทุนต่ำ เช่น ห้างโรเจอร์ภูเก็ต และห้างแม็คโครภูเก็ต และได้จัดทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากขึ้น สามารถขยายร้าน อย่างเช่น นำไปซื้อสินค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายหน้าร้าน เช่น แก้วสุงต้ม และน้ำบริโภค เพิ่มความหลากหลายของสินค้าทำให้ร้านดูมีสินค้าครบตามความต้องการ ทำให้ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าได้จำนวนเยอะขึ้น โดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากรัฐกิจเงินกู้นอกระบบ ที่มีดอกเบี้ยสูง

เชิงคุณภาพ :

มีทุนในการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้านทำให้ร้านมีสินค้าหลากหลาย ดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเพื่อมาซื้อสินค้า กิจการดูมีความมั่นคงและเติบโตขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค :

- 1 ตั้งแต่ปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบมาก ทำให้ยอดขายลดลงคนสัญจรไปมาลดน้อยลง สินค้าขายยากมากขึ้น ประกอบกับห้างที่เปิดใหม่เยอะขึ้นและมีตลาดนัดบริเวณใกล้เคียงมากขึ้น
- 2 ปัญหาในตัวสินค้าเองเพราะบางอย่างก็เก็บไว้นานไม่ได้ เช่น ขนม และสินค้าในแต่ละชิ้นกำไรค่อนข้างน้อยมาก ถ้ามีสินค้าเสียก็จะทำให้ขาดทุน



แนวทางแก้ไข :

- 1 แก้ปัญหาก็คือจะขายสินค้าในราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับร้านค้าบริเวณใกล้เคียงและจุดสำคัญมีที่จอดรถทำให้สะดวกและมีความปลอดภัยต่อลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และหวังว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย เพื่อที่จะให้ธุรกิจนี้ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 เสนอโครงการเพื่อพัฒนาฝีมือในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จัดจำหน่าย เสนอต่อคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขอของบอุดหนุนมาเพื่อฝึกสอนให้กับผู้ที่สนใจในงานฝีมือนี้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดในอาชีพต่อไป



กลุ่มต่อยอดทำเบเกอรี่ บ้านเกาะช้าง



บ้านเลขที่ 3/20 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 18,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 169,524 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 400,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เดิมสมาชิกกลุ่มต่างคนต่างผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ได้นำสินค้าเหล่านั้นมารวมกันแล้วจัดจำหน่าย ต่อมา สมาชิกกลุ่มรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ โดยได้เลือกสินค้าที่เป็นขนมเบเกอรี่ เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เลดี้ เค้ก Lady Cake” เนื่องจากบ้านเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนอยู่เป็นระยะเวลานาน โดยนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนิยมรับประทานขนมเบเกอรี่

สำหรับที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ “เลดี้ เค้ก Lady Cake” มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ตั้งชื่อให้ เพื่อจะได้เรียกขานติดปาก ซึ่งกลุ่มได้นำชื่อดังกล่าวมาออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่อไป

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน กลุ่มได้นำไปแบ่งใช้ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตขนมเบเกอรี่

ส่วนที่ 2 นำไปใช้เป็นต้นทุนในการผลิตขนมเบเกอรี่ในแต่ละสัปดาห์

เมื่อได้กำไรซึ่งได้หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว จึงนำเงินมาแบ่งกันภายในกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

① กลุ่มสามารถเพิ่มสินค้าที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มขึ้น

② สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ :

③ ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพียงพอ ทำให้ไม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

④ สมาชิกกลุ่มมีอาชีพสามารถนำความรู้จากกลุ่มไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้ โดยทำให้กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น

⑤ การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบนเกาะ ช้างเน้นจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์โดยลูกค้าประจำจะนำจามมารับซื้อสินค้า ทำให้กิจกรรมกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะบนเกาะ



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

① กลุ่มวางแผนนำผลิตภัณฑ์มาจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอเมืองระนอง

② กลุ่มวางแผนต่อยอดอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ น้ำซอสรสชาติต่างๆ ใส่ขวด เช่น น้ำซอสบาบีคิว น้ำซอสหมูกระทะ และน้ำซอสจิ้มจุ่ม น้ำซอสรสชาติดั้งเดิม เป็นต้น น้ำผลไม้ใส่ขวด และทำน้ำพริกที่มีความหลากหลายชนิด อาทิ น้ำพริกอ่อง



กลุ่มตัดเย็บบ้านชอย 5



บ้านเลขที่ 457 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 741,700 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 150,000 บาท ปี 2564 จำนวน 200,000 บาท
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 400,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากสภาวะปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

จึงได้จัดทำโครงการตัดเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อขอกู้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนำไปลงทุนขยายกิจการและเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสร้างความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล จำนวน 150,000 บาท กลุ่มได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1 ประชุมสมาชิกกลุ่ม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
- 2 เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
- 3 ร่วมประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ
- 4 จัดทำวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
- 5 เข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
- 6 แสวงหาช่องทางการตลาด
- 7 แสวงหางบประมาณต่อยอดและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
- 8 การจัดสรรผลประโยชน์ ดังนี้ ปันผลหุ้น 10% ทุนสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มต่อยอด 20% เฉลี่ยคืนคนขาย 10% ทุนสาธารณประโยชน์ 5% ค่าตอบแทนสมาชิกกลุ่มที่มาทำงาน 55%

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 จากการบริหารกลุ่มจนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่สมาชิก
- 2 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อยอดกลุ่มต่อยอดกระเป๋าผ้า จำนวน 150,000 บาท ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
- 3 มีการรับสมาชิกเครือข่ายนอกหมู่บ้านภายในตำบลควนกาหลงเพิ่มขึ้น รวมเป็น 3 หมู่บ้าน
- 4 ได้มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ (มผช.) จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
- 5 มีหน่วยงานส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับสมาชิก กศน. สนง.วัฒนธรรม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
- 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพดีเด่น จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
- 7 OTOP 3 ดาว

เชิงคุณภาพ :

- 1 คณะกรรมการกลุ่มได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
- 2 ผลิตภัณฑ์เย็บผ้าของกลุ่มได้รับการยอมรับ มีคุณภาพราคาไม่แพง
- 3 กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและจดทะเบียน OTOP
- 4 กลุ่มมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า



กลุ่มอัลฮามีนบาติก



บ้านเลขที่ 68 ถนนจาดูรงค์ศรีสมิ ตำบลบางนา
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 720,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มอัลฮามีนบาติกได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลายาวนาน บริหารจัดการกลุ่มโดยกลุ่มสตรี ประกอบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเป็นผ้าพื้นถิ่นที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ ราคาจำหน่ายไม่สูงมากนัก ผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย กลุ่มผลิตได้น้อยไม่พอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากขาดวัสดุ อุปกรณ์และเงินทุนกลุ่มจึงขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายกิจการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มได้นำเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส จำนวน 200,000 บาท สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตผ้าบาติก เช่น ผ้า สีและอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองภายในกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

1 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าของกลุ่มอัลฮามีนบาติก โดยผลิตได้โดยเฉลี่ย/ประมาณ

จำนวน 20 ชิ้นต่อวัน

จำนวน 400 ชิ้นต่อเดือน

จำนวน 5,000 ชิ้นต่อปี

2 เพิ่มยอดจำหน่ายต่อวัน 1,200 - 2,500 บาท

เชิงคุณภาพ :

- 1 สามารถผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพได้ตามต้องการของลูกค้า
- 2 ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
- 3 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี รูปแบบ ลวดลาย สี สันใหม่ ๆ อยู่เสมอ



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 ผลิตผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ
- 2 ขยายตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการเปิดตลาดแบบขายออนไลน์ทางเพจชื่อ “ร้านอัลฮามีนบาติก” ทำให้ยอดการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นและปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย
- 3 กลุ่มอัลฮามีนบาติก พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย เช่น ผ้าขึ้นสำหรับตัด เสื้อ เสื้อเชิ้ต ชาย หญิง ชุดนอน ชุดลำลอง กางเกงเล ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น



กลุ่มตัดเย็บชุดเดรส ผ้าคลุม หมวกเด็กและผู้ใหญ่



บ้านเลขที่ 15/5 หมู่ที่ 8 ตำบลบาราเฮะ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

การดำเนินงานกลุ่มตัดเย็บชุดเดรส ผ้าคลุม หมวกเด็ก และผู้ใหญ่ แม้จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ทำได้ในระดับที่สามารถลืมหืมตาอ้าปากได้ แต่ก็ยังมีขีดจำกัดที่ไม่สามารถจะรับรายการสินค้าที่ต้องใช้ต้นทุนสูง หรือมีปริมาณมากและคุณภาพในระดับสูงได้ เนื่องจากเงินทุนที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิต ก็ยังไม่สามารถรองรับการผลิตและการส่งสินค้าจากลูกค้าในจำนวนมากได้

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80 (50 : 30) เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องตลาด
- 2 มีการเก็บเงินบางส่วนไว้สำหรับการหมุนเวียนซื้อวัสดุเพิ่ม ร้อยละ 30
- 3 เก็บเป็นเงินสำรองค่าตอบแทนแก่สมาชิก ร้อยละ 20
- 4 การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย เดิมกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเฉพาะของบุรุษ แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็นชุดเดรส ผ้าคลุมผม หมวกเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้า และได้รับความนิยมนับเป็นอย่างมาก

- 2 เมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายขึ้น และสนใจสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

- 3 สามารถรับออเดอร์ใหญ่ขึ้น เนื่องจากกลุ่มมีกำลังในการผลิตในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมสมาชิกมีรายได้ประมาณ 4,000 - 10,000 บาทต่อปี ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 - 30,000 บาทต่อปี



เชิงคุณภาพ :

- 1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชนิดผ้า ลูกไม้ และลูกบิด สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความคงทน มีคุณภาพ หรือเลือกใช้ตามความพอใจของกลุ่มลูกค้า และสามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

- 2 กลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาสจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น



กลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหिनทอดกรอบ



บ้านเลขที่ 418 หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 100,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 100,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทืมหมุนเวียน :

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหिन “ตราบังตา” ได้ริเริ่มก่อตั้งปี 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี เริ่มจากแม่บ้าน 2 - 3 คน ที่ว่างจากการทำงานและต้องการหารายได้เสริม โดยเริ่มแรกของการจัดตั้งกลุ่มมีผู้สนใจและต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น และจากการวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทางกลุ่มจึงได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สินค้าเก็บได้นาน และมีรูปลักษณะที่ทันสมัย แต่เนื่องจากการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ในแต่ละครั้งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการเพื่อนำเงินทืมที่ได้รับสนับสนุนมาสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการเป็นการลดต้นทุน และต้องการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น

การบริหารจัดการเงินทืมหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

1. รายได้จากจำหน่ายหลังหักต้นทุน ได้จัดสรรให้สมาชิกจำนวน 15 คน มีการแบ่งเงินกำไรออกเป็น 2 ส่วน
 - ส่วนที่ 1 จำนวน 20 % ของเงินกำไรแบ่งให้สมาชิกในสัดส่วนที่เท่ากัน
 - ส่วนที่ 2 จำนวน 80% ของเงินกำไรส่วนที่เหลือจะเก็บเข้าเป็นเงินทืมหมุนเวียนภายในกลุ่ม
2. การจัดทำบัญชีรับจ่าย ทางกลุ่มมีการจัดทำบัญชีดังนี้
 - การจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่ายเป็นรายวัน
 - การจัดทำสรุบบัญชีเงินสดรับ - จ่าย เป็นรายเดือน
 - การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อหากำไรสุทธิ
3. สวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มมีการให้สวัสดิการกับสมาชิกในช่วงเทศกาลสำคัญ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

1. กลุ่มสามารถลดต้นทุนสินค้าได้จำนวนหนึ่ง
2. กลุ่มสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อในปริมาณที่มากพอได้
3. กลุ่มสามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งขายหน้าร้าน 2 สาขา วางขายในเซเว่นอีเลฟเว่น 30 แห่ง วางขายในห้างเซ็นทรัล 3 แห่ง วางขายที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ขายผ่านระบบออนไลน์ ขายในตลาดต่างประเทศ
4. กลุ่มมียอดการจำหน่ายต่อเดือน 4,000 - 5,000 ห่อ คิดเป็นเงินเฉลี่ยเดือนละ 100,000 - 125,000 บาท



เชิงคุณภาพ :

กลุ่มมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น สามารถรับยอดสั่งซื้อต่อครั้งได้ในจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองคุณภาพอาหารและยา และผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

กล้วยหिनอำเภอบันนังสตาเป็นกล้วยพื้นถิ่น เป็นพืช GI ของอำเภอบันนังสตา ถ้าพูดถึงอำเภอบันนังสตาต้องนึกถึงกล้วยหिन





กลุ่มสตรี ดอกไม้ประดิษฐ์



บ้านเลขที่ 25/9 หมู่ที่ 18 ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 450,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม : จำนวน 80,000 - 100,000 บาทต่อเดือน ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 8 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

- 1 โครงการกลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 18 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
- 2 สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 150,000 - 200,000 บาทต่อปี

ปลายปี 2540 ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ช่วยเหลือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ราษฎรมีรายได้จึงเกิด "กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทร์บ้านไผ่แก้ว" ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประสานงานจัดหาวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มขณะนั้น คุณปราณีแสงจันทร์ ประธานกลุ่ม มีความความมุ่งมั่น คิดพัฒนา กลุ่มและผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา จากที่เคยติดต่อร้านส่งภัณฑ์เพื่อเสนอสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายสินค้าแต่ไม่ได้รับความสนใจเวลาผ่านไป ณ ตอนนี้อย่างร้านส่งภัณฑ์ติดต่อกัน เพื่อนำสินค้าไปจำหน่าย ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต่อมาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเกิดความสนใจ และได้เขียนโครงการเพื่อขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการต่อยอดและเป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2 จัดซื้อปัจจัยการผลิต ตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ
- 3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
- 4 รายงานผลการดำเนินงาน



เชิงคุณภาพ :

- 1 สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 2 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ ร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) ได้ระดับ 3 ดาว



กลุ่มผู้ผลิตดินพร้อมปลูก



บ้านเลขที่ 105/3 หมู่ 2 ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 197,500 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 840,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีการทำโรงงานผลิตดินปลูกอยู่แล้ว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดินปลูกมากกว่า 10 ปี ทางกลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภัณฑ์ดินสำหรับปลูกไม้ดอก ส่วนครั้งที่ 2 ในปี 2565 เพื่อมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดินปลูกไม้ดอก พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทำการตลาดให้ดีขึ้น โดยเน้นที่ตลาดออนไลน์

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว กลุ่มได้นำเงินไปจ้างทำบล็อกสกรีนซื้อถุงบรรจุดิน ขุยมะพร้าว แกลบเผา หน้ำดิน เพอร์ไลท์ และเวอร์มิคูไลท์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 197,500 บาท ตามโครงการที่เขียนขอรับการสนับสนุน และเริ่มดำเนินการผลิตดิน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กลุ่มสามารถผลิตได้วันละ 500 ถุงต่อวัน หรือ 15,000 ถุงต่อเดือน ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

เชิงคุณภาพ :

กลุ่มมีการเลือกวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของดิน โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ปลูกและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนผสมต่าง ๆ จะเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหมด ไม่มีการใช้สารเคมี เช่น การใช้แร่หินภูเขาไฟ การใช้กระดุกป่น การใช้น้ำหมักจากปลาทะเล เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมสำคัญเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการออกดอก และทำให้ดอกไม้มีสีสันสดใสมากยิ่งขึ้น และส่วนผสมอีกอย่างที่สำคัญ คือ ขุยมะพร้าว ซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่นเราเอง โดยในอำเภอบางละมุงก็มีในหลายตำบล เช่น ตำบลโป่ง ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลเขาไม้แก้ว เป็นต้น ขุยมะพร้าวมีความสามารถในการรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สามารถลดช่วยต้นทุนในการขนส่งมากขึ้น



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

ทางกลุ่มได้นำจุดเด่นของตนเอง คือ กำลังการผลิตซึ่งบุคลากรที่มีความพร้อม และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตดินมากกว่า 10 ปีมาต่อยอดในการรับผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ การรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า นำไปทำแบรนด์ของตนเอง ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มฐานลูกค้าในอนาคตได้



กลุ่มแปรรูป ผลผลิตขุ่นทอด



บ้านเลขที่ 28 บ้านยุบชงโค หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 313,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 240,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ด้วย นางอภิสนัน อร์ธวงค์ สมาชิกของกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมีเวลาว่างจากการทำสวน จึงหารายได้เสริมด้วยการทำขนุนทอดออกขายสู่ชุมชน เนื่องจากขนุนสดมีราคาตกต่ำ จึงนำมาแปรรูปจนสามารถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการต่อยอดเพิ่มทุนหมุนเวียนเพิ่มผลิตผล โดยเริ่มชักชวนเพื่อนบ้านที่ทำสวนขนุนเหมือนกันและต้องการต่อยอดให้สตรีในชุมชนที่มีอาชีพหลักจากการเป็นเกษตรกรที่ปัจจุบันมีราคาตกต่ำให้มีอาชีพเสริม ประกอบกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพของสตรี จึงได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะเสนอขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานดังกล่าว

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มมีขั้นตอนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้

- 1 มีการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน โดยจัดทำบัญชีคุม รับ-จ่าย
- 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยการคัดเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มและเหรัญญิก และสร้างกฎกติการ่วมกัน
- 3 มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันตามความถนัดและเหมาะสมของสมาชิก
- 4 วางแผนการใช้จ่ายเงินยืมตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดชำระ
- 5 แบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสรุปการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและร่วมกันถอดบทเรียนการ
- 6 ดำเนินกิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากลุ่มต่อไป

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ด้านผลการผลิต จำนวน 2,000 กิโลกรัม/ปี
- 2 มีรายได้เฉลี่ย 240,000 บาท/ปี
- 3 ด้านช่องทางการตลาด จำนวน 4 ช่องทาง
- 4 กลุ่มอาชีพมีการออกร้านจำหน่ายตามงานเทศกาลหรือนิทรรศการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดระยอง



เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มอาชีพสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ทำให้สมาชิกของกลุ่มอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตขนุนทอด มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมและบริหารจัดการกลุ่ม
- 3 กลุ่มอาชีพสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4 กลุ่มมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถชำระได้ครบตามกำหนดเวลา



กลุ่มพัฒนาและปรับปรุง ผลผลิตทางการเกษตร



บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 326,961 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 164,951 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,948,800 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

① กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลมะขาม ได้ประชาสัมพันธ์ถึงเงินทุนหมุนเวียนทำให้ทางกลุ่มเล็งเห็นว่าการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นทุนในการขยายกิจการของตนมีประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มในการหมุนเวียนต่อยอดกิจการของตน และกลุ่มก็เกิดความสนใจรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ กลุ่มมีความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนำไปต่อยอดกิจการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และยังสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ทำให้เกิดการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มทั้ง 3 คน โดยกลุ่มได้ประชุมหารือเพื่อร่วมกันเขียนโครงการและคัดเลือกตัวแทนกลุ่มในการเสนอโครงการ

② กลุ่มมีความสามารถในการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตรงตามกำหนดงวดที่ต้องชำระ

เชิงคุณภาพ :

① กลุ่มมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

② สมาชิกกลุ่มสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ด้วยกลุ่มของประมาณในการต่อยอดกิจการผลิตภัณฑ์ดินผสมพร้อมปลูกต้นไม้ โดยนำเงินไปใช้ในการซื้อเครื่องผสมดินพร้อมใช้งานกำลังมอเตอร์ และวัสดุในการผสมดิน วัสดุในการทำสวนผลไม้ ทำให้สมาชิกผู้กู้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและขยายกิจการได้กว้างขวางขึ้น โดยสมาชิกผู้กู้ทราบถึงกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินในแต่ละงวดที่ต้องชำระเงินคืนให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างดีจึงได้ประชุมร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการที่แต่ละคนในกลุ่มจะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งในแต่ละเดือนเพื่อเป็นเงินที่ต้องรวบรวมชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะต้องนำเงินมารวมกันให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระพร้อมนำเงินดังกล่าวไปชำระที่ธนาคาร



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

การผลิตดินผสมมูลไส้เดือนนั้นนอกจากจะผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอีกทางด้วย และนอกจากจะได้ดินผสมมูลไส้เดือนแล้วยังสามารถผลิตน้ำมูลไส้เดือนได้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งด้วยทำให้ผู้กู้มีรายได้ในการจัดจำหน่าย และมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการประกวดและได้รับรางวัลสินค้าและบริการดีเด่นระดับประเทศของ กศน. และผลิตภัณฑ์ดินผสมมูลไส้เดือนซึ่งเป็นสินค้าที่ได้



กลุ่มโครงการเพาะพันธุ์กล้า ยางพาราเพื่อจำหน่าย



บ้านเลขที่ 115/9 หมู่ 4 ตำบลบ่อพลอย
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 335,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 135,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 130,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 8 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ชาวสวนยางพาราปลูกต้นยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ มีความต้องการซื้อพันธุ์กล้ายางพาราที่แข็งแรงและตรงตามสายพันธุ์จากแปลงเพาะพันธุ์กล้ายางพาราที่มีประสิทธิภาพ การทำแปลงเพื่อเพาะพันธุ์กล้ายางต้องมีการลงทุน มีเงินทุนในการหมุนเวียน เดิมกลุ่มต้องรับพันธุ์กล้ายางพาราจากผู้เพาะพันธุ์แล้วนำมาจำหน่ายต่อ เนื่องจากไม่มีแหล่งเงินทุนทำแปลงเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเอง

เงินกู้หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำ เปิดโอกาสให้กลุ่มได้กู้มาสร้างแปลงเพาะปลูกพันธุ์กล้ายางเป็นของกลุ่มเองและสามารถขยายกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 จัดตั้งกลุ่ม โดยมีจำนวนสมาชิก 5 คน
- 2 วางแผนรายละเอียดการใช้เงินงบประมาณที่ได้กู้มา
- 3 วางแผนการผลิต ทั้งในส่วนที่เพาะพันธุ์ต้นกล้าเองและรับซื้อมาเพื่อจำหน่าย
- 4 วางแผนการตลาด การหาลูกค้า โดยจัดบันทึกการขายการจองของลูกค้าให้ครบถ้วนและห้ามสูญหาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
- 5 กำหนดข้อตกลงการคืนเงินและจำนวนเงินและเวลาที่คืนกับสมาชิกทุกคนให้ทราบ
- 6 ดำเนินการชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามกำหนด
- 7 ต่อยอดธุรกิจด้วยการขยายพื้นที่เพาะพันธุ์เพิ่มขึ้น

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
- 2 มียอดการจองพันธุ์กล้ายาง เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50
- 3 มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกในกลุ่มมีการขยายพื้นที่การเพาะพันธุ์กล้ายางเพิ่มมากขึ้น
- 2 สมาชิกได้จ้างแรงงานในพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนบริเวณ อำเภอปอไร่
- 3 สมาชิกในครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

การรักษาคุณภาพของต้นกล้ายางพารา สายพันธุ์ของยางพาราที่ดี ตรงสายพันธุ์เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มที่ทำให้ลูกค้าสั่งต่อกันอย่างต่อเนื่อง มียอดจองที่สูงขึ้น โดยแปลงเพาะพันธุ์กล้ายางพาราได้รับการปรึกษาและควบคุมสายพันธุ์จากศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปัจจุบันมียางพาราจำนวน 4 สายพันธุ์ ดังนี้

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. พันธุ์ยาง 251 | 2. RRIM 600 |
| 3. BPM 24 | 4. PB 235 |





กลุ่มอาชีพเพาะชำพันธุ์ไม้ และตัดดอก (แกลดิโอลัส)



บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหินลาด
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 133,600 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 200,000 - 300,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

① เนื่องจากสมาชิกบางคนไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง ร้อยละ 10-20 /เดือน ทำให้ไม่มีเงินส่งทั้งต้นและดอกเบี้ย ยอดเงินกู้ที่ต้องชำระจึงมียอดสูงขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้

② ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนเข้มแข็ง รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

③ เข้าถึงแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยต่ำ (0.10 %/ปี)

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

① นำมาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะชำ ได้แก่ ดิน ปลูกดำ แกลบบังแดด แกลบดำต้นพันธุ์ ท่อ PVC สายยาง

② ได้ผลผลิตจำหน่าย นำเงินที่ได้จากการจำหน่าย มาชำระหนี้ให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครนายก

③ เก็บออมเงินกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 133,600 บาท (เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน)

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

① สมาชิกกลุ่มมีการขยายการเพาะชำกล้าไม้ที่หลากหลาย

② สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

③ สมาชิกกลุ่มจ้างแรงงานในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นได้ (ใช้แรงงานในพื้นที่)

④ สมาชิกสามารถใช้หนี้นอกระบบได้หมด

⑤ กลุ่มได้เข้าร่วมเครือข่าย "กลุ่มเพาะชำกล้าไม้"

เชิงคุณภาพ :

① สมาชิกกลุ่มและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ต้องหวาดระแวงคนทวงหนี้นอกระบบ

② สมาชิกกลุ่มมีวินัยในการบริหารจัดการเงินใช้หนี้

③ สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ

④ สมาชิกกลุ่มมีเงินออม



ปัญหา/อุปสรรค :

① ผลผลิตมีราคาตกต่ำในบางช่วง

② ต้องการขยายพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ

③ แรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอกับความต้องการในบางช่วง

4. ภาวะเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่มีผู้ซื้อพันธุ์ไม้/ผลผลิต

5. ตลาดดอกแกลดิโอลัสยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

แนวทางแก้ไข :

① ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม

② แรงงานไม่เพียงพอ ให้ลูกหลานมาช่วยเพาะชำกล้าไม้

③ ปรึกษาหน่วยงานราชการและสถาบันการเงิน

④ ขอความรู้ ข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงาน

เกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานอุตสาหกรรม

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา (จุดผ่านขึ้นเขาใหญ่)



กลุ่มโครงการเพิ่มกำลังการผลิตขนมไทย (เตี๋ยบับโตวัดบางเขยง)



วัดบางเขยงโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 4 คน เงินทุนของกลุ่ม : 150,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 120,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เริ่มต้นจาก นางสาวจุฬาลักษณ์ เป็นประธานกลุ่ม ได้ประกอบกิจการร้านเตี๋ยบับโตวัดบางเขยงเดิม ต้องการให้ร้านเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวและให้เป็นที่รู้จักขยายวงกว้างออกไป โดยครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณย่าคุณยาย มีองค์ความรู้ด้านอาหารและขนมไทยโบราณ ถ่ายทอดความรู้ต่อ ๆ กันมา ปัจจุบันมี คุณแม่กาญจนา เป็นผู้ทำขนมและถ่ายทอดความรู้ จึงมีความคิดเพิ่มสินค้าเข้ามาจำหน่ายหน้าร้าน และได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เริ่มทำให้เป็นที่ยอมรับ “ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจนสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า” กลุ่มจึงมีแนวคิดเพิ่มกำลังการผลิตและให้หลากหลายเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับอยากต่อยอดให้เป็นอาชีพที่ไม่ใช่แค่จำหน่ายหน้าร้าน

กลุ่มได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ของเทศบาลโคกมะกอก จึงเริ่มรวมทีมมาก่อตั้งกลุ่มขึ้น และจากเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนให้บริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มซึ่งคือ “จุดเริ่มต้นก่อตั้งกลุ่มขนมไทย”

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

การบริหารจัดการเงินทุน หลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุน กลุ่มได้บริหารจัดการเงินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นทุนในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำขนม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

ส่วนที่ 2 เป็นทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ส่วนที่ 3 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ

การบริหารจัดการรายได้ และบริหารผลกำไรต่อปี กลุ่มจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 นำกำไรมาหักเพื่อชำระเงินคืน

ส่วนที่ 2 นำมาหักเป็นเงินสำหรับจ่ายค่าแรง

ส่วนที่ 3 ส่วนหนึ่งนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม

ส่วนที่ 4 นำมาปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเท่าๆ กัน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณ 500 - 1,000 บาท เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ ปีละ 120,000 บาท ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น



เชิงคุณภาพ :

① สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ มีรายได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

② สามารถต่อยอด และพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย มีแนวทาง แนวความคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น

③ ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในกลุ่มและในชุมชน สร้างสันตนาการให้กลุ่มคนในหมู่บ้านมากขึ้น เพื่อ ขยายความค้ำว่ากลุ่มแกนหลักในการพัฒนาชุมชน



กลุ่มโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในชุมชน



หมู่ที่ 11 บ้านวังไพร ตำบลวังใหม่
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 154,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 115,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 750,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

รายได้จากผลผลิต 500,000 บาท/ปี

เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าพืชผักในฤดูแล้งจะมีราคาสูงกว่าฤดูอื่นๆ จึงรวมกลุ่มกับสมาชิกเพื่อจัดทำโครงการปลูกพืชสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยพืชที่ปลูกได้แก่ มะระจีน พริกฮอท มะละกอ พริกขี้หนู พริกย่า แดงกวาง เพื่อส่งจำหน่ายตามท้องตลาดใกล้เคียงภายในจังหวัดสระแก้ว และส่งออกไปที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี

(มะระจีน, พริกฮอท, พริกขี้หนูหอมระยอง, พริกย่าหยกขาว, แดงกวาง)

เชิงคุณภาพ :

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

① สมาชิกในกลุ่ม/ครัวเรือน/ชุมชน มีงานทำและสร้างความสัมพันธ์ในครัวเรือน/ชุมชน

② มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

① กำหนดวงเงินในการเบิกจ่ายเงินไว้ 2 งวด ตามที่สมาชิกได้กำหนด

○ งวดที่ 1 จำนวน 100,000 บาท

☑ ซื้อเมล็ดพันธุ์

☑ ซื้อปุ๋ยอินทรีย์

☑ ค่าจ้างแรงงาน

☑ เตรียมแปลงปลูก(ท่อพีวีซี เทปน้ำหยด ป้อนน้ำ

พลาสติกคลุมดิน ตาข่ายยาฆ่าเชื้อรา)

○ งวดที่ 2 จำนวน 15,000 บาท

☑ ยาบำรุง

☑ ยาฆ่าแมลง

☑ ค่าจ้างแรงงาน

② การจัดทำบัญชีครัวเรือน



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

กลุ่มสมาชิกมีการต่อยอดอาชีพ โดยการขยายพื้นที่ในการปลูกมะระจีน และพริกฮอทเพิ่มมากขึ้น และจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิต เช่น การใช้โดรนแทนแรงงานคน เช่น การฉีดฮอร์โมน การกำจัดศัตรูพืช ทำให้ประหยัดแรงงานในการทำงาน มีความแม่นยำในการทำงานมากกว่าใช้งานแรงงานคน อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการฟุ้งกระจายของสารต่าง ๆ ที่ใช้กับพืช และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย



กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมือ กักกันเหลือง อำเภอท่ง



บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ง
อำเภอท่ง จังหวัดเลย

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 167,500 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 800,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เคยได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 บาท และด้วยกลุ่มมีผลการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนมีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตามกำหนด และด้วยกลุ่มได้ตระหนักว่าเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำที่จะนำมาให้สมาชิกใช้ในการต่อยอดในการประกอบอาชีพ จึงได้เขียนโครงการ “ต่อยอดการทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านกักกันเหลือง” ขอขยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี พ.ศ. 2564 อีกครั้ง เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการต่อยอดการทำอาชีพทอผ้าของสมาชิกกลุ่ม โดยการนำมาซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

สมาชิกได้จัดสรรและนำเงินไปซื้อวัตถุดิบในการทอผ้าตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีการสำรองเงินทุนบางส่วนใช้หมุนเวียนภายในกลุ่ม

การจัดสรรแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิกกลุ่มตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มนำมาจำหน่าย ทั้งนี้ กลุ่มมีการจัดสรรเงินร้อยละ 5 ของราคาผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นของสมาชิกกลุ่มไว้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและทำกิจกรรมภายในกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม จำนวน 30,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

① รายได้

○ รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเฉลี่ย 8,000 บาท/ราย/เดือน

○ รายได้การขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยรวม 800,000 บาท/ปี

② เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน

เชิงคุณภาพ :

① ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ยาม ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น สามารถจำหน่ายได้ทั้งในชุมชน จังหวัดและต่างจังหวัด

② ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณภาพและมีราคาถูก

③ สามารถเป็นกลุ่มศึกษาดูงานให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม

④ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

⑤ ส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝ้ายให้แก่คนทั้งในและนอกชุมชน โดยกลุ่มได้มีการรับซื้อฝ้าย เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทอผ้า



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

ผ้าทอของกลุ่มเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ การทำเส้นลายขั้นทางยาวของผ้าและทำดอกยกนูนขึ้น ซึ่งทางกลุ่มตั้งชื่อว่า “ลายดอกฝ้าย” ซึ่งไม่ว่าจะนำผ้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใด ก็ทำให้รู้ได้ว่าผ้าทอนี้มาจากกลุ่ม





กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านโคกบุญสนอง



บ้านเลขที่ 40 หมู่ 11 ตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 80,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 60,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 180,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มมีอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพาราและเลี้ยงไก่ เมื่อว่างจากการทำไร่ ต้องการหารายได้เสริมจากการทอผ้า ออกขาย สามารถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนมากขึ้น จึงมีการต่อยอดเพิ่มทุน จึงชักชวนเพื่อนบ้านที่ทอผ้าเหมือนกันและต้องการต่อยอดให้สตรีในชุมชนที่มีอาชีพหลักจากการเป็นเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีราคาตกต่ำให้มีอาชีพเสริม ประกอบกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ตาก มีแหล่งเงินทุนกลุ่ม จึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะเสนอขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาเป็นทุนในการดำเนินงานทำผ้าทอดังกล่าว

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มมีการบริหารจัดการเงินทุนในรูปแบบกลุ่ม ดังนี้

- 1 มีการประชุมกลุ่มสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
- 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิก และสร้างกฎกติการ่วมกัน
- 3 มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
- 4 วางแผนการใช้จ่ายเงินยืมตามกำหนดระยะเวลา
- 5 แบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จ
- 6 สรุปการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและร่วมกันถอดบทเรียนจัดการบริหารจัดการรายได้ ดังนี้
 - แบ่งไว้เพื่อชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 - หักเป็นต้นทุนกลุ่มตามจำนวนเงินที่สมาชิกได้ระดมทุน เพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับกลุ่ม
 - เหลือคืนสมาชิกในกลุ่มเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ด้านผลการผลิต จำนวน 1 ผืน/วัน คิดเป็น 30 ผืน/เดือน
- 2 มีรายได้เฉลี่ย 180,000 บาท/ปี
- 3 ด้านช่องทางการตลาด จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้
 - ขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ราคาผืนละ 500 บาท
 - ขายส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ ณ ที่ทำการกลุ่ม ราคาผืนละ 400 บาท
 - ขายส่งให้ตลาดท่าเสด็จบริเวณริมโขงหนองคาย ราคาผืนละ 400 บาท
 - ขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Facebook ส่วนตัว : ชมพู่ผ้ามัดหมี่หอมมือ
- 4 กลุ่มมีการออกร้านจำหน่ายตามงานเทศกาล หรือ นิทรรศการ ที่



เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ทำให้สมาชิกของกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 กลุ่มมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมและบริหารจัดการกลุ่ม
- 3 กลุ่มสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4 กลุ่มมีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



กลุ่มทอผ้าชาวมา บ้านกุดคำ



บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝน
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 177,936 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2560 จำนวน 100,000 บาท ปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 557,650 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ปัจจุบันการทอผ้าส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุ ทำให้กลุ่มมีความคิดที่จะรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ในการทอผ้าขึ้นในปี 2528 เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาการทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากว่างงานจากอาชีพหลัก กลุ่มจึงได้รวมตัวกันเพื่อทอผ้า ในการรวมกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิก จำนวน 5 คน เริ่มจากทอผ้าใช้เอง และจำหน่ายให้กับคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ปรากฏว่าผลการตอบรับเป็นไปด้วยดีทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น กลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่สนใจทำให้คนอยากซื้อสินค้ามากขึ้น จึงลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ. 2558 พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งคัดสรรคจนได้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 ดาว ทำให้กลุ่มทอผ้าเป็นที่รู้จักของคนในอำเภอมากขึ้น ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานที่ส่วนราชการจัดขึ้นและสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น จากนั้นทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่ายและให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น กลุ่มจึงมีมติขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2560 เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุในการทอผ้า และสามารถชำระหนี้ได้ครบตามกำหนดในระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้น จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่ม และยื่นขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2563 และชำระเงินกู้ครบก่อนกำหนดเรียบร้อยแล้ว และเตรียมยื่นกู้ครั้งที่ 3 ขณะนี้โครงการกำลังอยู่ระหว่างนำเข้าไปประชุมคณะอนุฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ต้นทุนการผลิต 200,000 บาท จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้า ดังนี้

- ผ้าขาวม้า ผลผลิตที่ได้ 20 – 30 ชิ้น/คน/เดือน ราคาขาย/หน่วย ราคาส่ง 120 บาท ราคาปลีก 150 บาท กำไร 3,375 บาท/เดือน
- ผ้าพันคอ ผลผลิตที่ได้ 40 – 50 ชิ้น/คน/เดือน ราคาขาย/หน่วย ราคาส่ง 80 บาท ราคาปลีก 100 บาท กำไร 4,050 บาท/เดือน
- ผ้ามัดหมี่ ผลผลิตที่ได้ 20 – 30 ชิ้น/คน/เดือน ราคาขาย/หน่วย ราคาส่ง 280 บาท ราคาปลีก 300 บาท กำไร 7,250 บาท/เดือน



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 38 คน ได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ มีรายได้ในช่วงหลังจากทำมาต่อเดือนเฉลี่ย เดือน 14,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

สมาชิกในกลุ่มมีทักษะอาชีพจากการจักสานจนมีความชำนาญมากขึ้นเกิดการ ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 4 ดาว





กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย สิรินธรชาติ



บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง
อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 4 คน เงินทุนของกลุ่ม : 277,300 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 196,300 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เกิดจากการไปดูงานของผู้ใหญ่บ้านฐิติติยาภรณ์ แล้วเกิดความคิดอยากนำการปลูกฝ้ายและการทอผ้าฝ้ายสิรินธรชาติมาต่อยอด จึงชักชวนชาวบ้านที่มีฝีมือการทอผ้ามารวมกลุ่มกัน ด้วยการรวมหุ้นสมาชิกหุ้นละ 3,000 บาท จำนวน 27 คน และกลุ่มได้รับความนิยมน่าขึ้นเรื่อย ๆ จึงประชุมหารือกันแล้วมอบหมายให้สมาชิกเป็นตัวแทนกลุ่มกู้เงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มทุนการผลิตและผลิตตามความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มหรือผู้สนใจ มีรายได้เสริม
 2. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 3. เพิ่มสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับชุมชน
- การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

วางแผนใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับเป็นต้นทุนเพิ่มการผลิต และวางแผนการชำระเงินทุนคืน 2 งวดสุดท้าย

1. คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้
 - ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงให้กำลังใจสมาชิกตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน ส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และสร้างสามัญสำนึกความเสียสละ
2. การจัดการกลุ่มได้ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็งได้ ดังนี้
 - การวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงรูปแบบและการแก้ปัญหาในการทำงานในการดำเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ในการแสดงความคิดเห็น และสามารถเสนอแนะปัญหาต่างๆ ของกลุ่มฯ ในที่ประชุมของสมาชิกประจำเดือน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อปี จำนวน 600,000 บาท

○ ด้านการผลิต กลุ่มมีผลผลิตจากการดำเนินงานเฉลี่ยวันละ 40 - 50 เมตรต่อวัน

○ ด้านการตลาด กลุ่มจะมีการนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เช่น งานแฟร์พรรณลุ่มภูสู่สากล งานแฟร์พรรณลุ่มภูสู่ภูมิภาค ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ งาน OTOP MIDYEAR 2022 เมืองทองธานี เป็นต้น



เชิงคุณภาพ :

คุณภาพ เป็นสินค้าทอด้วยมือ สินค้าเพื่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีตลาดรองรับผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

ผ้าย้อมสิรินธรชาติจากเปลือกไม้ชื่อ “ลายโป่งแค” มีความเป็นมา คือ บ้านโป่งแคจะมีลำห้วยและมีต้นแคแดงอยู่จำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน “บ้านโป่งแค” พอมีการตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้าย จึงได้มีการทาลวดลายของลายโป่งแคโดยนำเปลือกแคและโคลนจากห้วยโป่งแคมาทำการย้อม





กลุ่มด้านอัดแท่ง จากไม้ยางพาราสด



บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลสมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 800,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ด้วยกลุ่มทำถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราสด ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการทำถ่านไม้ธรรมชาติไปเป็นถ่านอัดแท่งคุณภาพสูง นับเป็นระยะเวลาเกือบ 7 ปี สำหรับการทำอาชีพเผาถ่านจากไม้ยางพาราสดเพื่อขายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มพบว่าในกระบวนการผลิตถ่านไม้มีเศษถ่านขนาดเล็กที่ถูกคัดทิ้งไม่สามารถทำมูลค่าให้กับผู้เผาถ่านได้ กลุ่มจึงเกิดความคิดในการนำเศษถ่านมาเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการอัด เพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการถ่านคุณภาพสูงอย่างเช่น ร้านหมูกระทะ ร้านปิ้งย่าง ร้านจิ้มจุ่ม ร้านไก่อ่างและร้านปลาเผา ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ช่วงระยะเริ่มต้นกลุ่มยังขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานเนื่องจากเงินทุนที่ทางกลุ่มมิได้ใช้ลงทุนในเครื่องจักรและสร้างโรงงานผลิต กลุ่มจึงได้จัดทำโครงการ "ถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราสด" เพื่อยื่นขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- บริหารในรูปแบบกลุ่ม มีการเลือกประธาน แบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานและทำกิจกรรมร่วมกัน มีขั้นตอน ดังนี้
- 1 ประชุมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน โดยจัดทำบัญชีคุมรับ - จ่ายอย่างละเอียด
 - 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและสร้างกติการ่วมกัน
 - 3 มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 - 4 วางแผนการใช้จ่ายเงินยึดตามกำหนดระยะเวลา
 - 5 แบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จ
 - 6 สรุปรายการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มและร่วมกันถอดบทเรียน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 มีกลุ่มอาชีพสตรี 1 กลุ่ม
- 2 มีแบรนด์สินค้า "ทรัพย์นิยมนถ่านอัดแท่ง" เกิดขึ้น 1 แบรนด์
- 3 มีการต่อยอด ทำให้เกิดงานและการจ้างงานคนในชุมชน
- 4 มีรายได้เฉลี่ย 399,000 บาท/ปี



เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราสดมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมและบริหารจัดการกลุ่ม
- 2 สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากรายได้และเงินปันผลจากการทำถ่านอัดแท่ง
- 3 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการจ้างงานของกลุ่ม
- 4 "ทรัพย์นิยมนถ่านอัดแท่ง" เป็นเสมือนโรงเรียนที่สร้างงานให้กับคนในชุมชนและสร้างอาชีพให้กับคนบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง เพราะเราเปิดสอนและให้ความรู้เรื่องการทำถ่านอัดแท่งให้กับผู้ที่สนใจฟรี
- 5 กลุ่มสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ



กลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม ม.8



บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนบก
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 175,100 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 188,000 – 255,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ในปี 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนที่บ้านโนนอุดม และได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า ทำให้เกิดกลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม ในปี 2561 ทางกลุ่มมีความต้องการที่จะขยายกิจการกลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม จึงได้ยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภททุนหมุนเวียน เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้า ให้มีความหลากหลายร่วมสมัยมากขึ้นสามารถนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอไปจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและกลุ่มสตรีของหมู่บ้านต่อไป

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม และได้รับการอนุมัติเงินกู้ จำนวน 175,100 บาท ในปี 2561 กลุ่มได้นำมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้

จัดซื้อฟืม	เป็นเงิน	33,000 บาท
จัดซื้อกระสวย	เป็นเงิน	3,600 บาท
จัดซื้อฝ้าย	เป็นเงิน	94,000 บาท
จัดซื้อกึ่ง	เป็นเงิน	25,000 บาท
จัดซื้อสีย้อมผ้า	เป็นเงิน	6,000 บาท
จัดซื้ออีด	เป็นเงิน	2,500 บาท
จัดซื้อหลา	เป็นเงิน	500 บาท
จัดซื้อถุงใส่บรรจุภัณฑ์	เป็นเงิน	10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		175,100 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มมีวิธีการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มที่ดี โดยออมเงินรายได้ของกลุ่มส่วนหนึ่งเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพื่อเป็นทุนไว้สำหรับชำระหนี้สิน และที่สำคัญกลุ่มได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการจัดทำบัญชีรายรับ – จ่ายอย่างง่ายเพื่อควบคุมการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่ม จัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน กลุ่มมีการจัดสรรผลกำไรที่ได้จากการจำหน่าย ดังนี้

- 1) ปันผลให้สมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 60
- 2) สมทบเงินทุนสำรองของกลุ่ม ร้อยละ 30
- 3) กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1) สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1,000 - 1,500 บาท/คน
- 2) กลุ่มสามารถผลิต ผ้าพื้น จำนวน 1,500 เมตร/เดือน
- 3) ผ้าชิ้นมัดหมี่ จำนวน 70 ผืน/เดือน
- 4) ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่ จำนวน 150 ผืน/เดือน



เชิงคุณภาพ :

- 1) กลุ่มได้ลงทะเบียน OTOP
- 2) กลุ่มได้ลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
- 4) ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2562 ได้ระดับ 3 ดาว ในปี 2565 ส่งคัดสรรแล้ว
- 5) สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง



กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองไฮ



บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 110,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 250,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เดิมสมาชิกกลุ่ม นางทองใบ คนเพียร ได้ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังเสร็จฤดูทำนาได้เพาะเห็ดนางฟ้าเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งสืบทอดมาจากพ่อแม่แต่ทำไม่มากเพราะไม่มีทุน ทำให้การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นอาชีพที่ดูแลง่าย ความเสี่ยงไม่มาก ให้ผลตอบแทนสูง จึงชักชวนเพื่อนบ้านและญาติเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รวมตัวยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาต่อยอดพัฒนาอาชีพ ขยายการผลิตเห็ดนางฟ้า

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และวางแผนการจัดการเงินกู้ จัดสรรรายได้แก่สมาชิก การชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

❶ คณะกรรมการกลุ่มเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่ม ดังนี้

ความเข้มแข็งของสมาชิก มีความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจและความทุ่มเทในการทำงาน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ความเสียสละ และความไว้วางใจกันการทำงานของกลุ่ม

❷ การจัดการกลุ่ม

การวางแผนการดำเนินงาน มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม การปรับปรุงรูปแบบและการแก้ปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่ม การแบ่งแยกความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มและการแบ่งผลกำไรหรือผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก

❸ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

การดำเนินงานของกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกลุ่ม ซึ่งจะมีการประชุมสมาชิกในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นให้ทราบ เช่น รายได้จาก การจำหน่าย ปัญหา แนวทางขยายช่องทางการตลาด การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงาน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ❶ สมาชิกในครัวเรือนสตรีที่กู้ยืมเงินได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 30 คน
- ❷ จำนวนเห็ดเพิ่มขึ้น จากเดิม 150 กิโลกรัม/รอบ เป็น 300 กิโลกรัม/รอบ
- ❸ ขยายโรงเรือนเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรือน ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 5 โรงเรือน
- ❹ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ :

- ❶ เห็ดที่ออกผลผลิตมาเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอใกล้เคียงอีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการซื้อเห็ดที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
- ❷ เป็นเห็ดปลอดสาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค



กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้า และทอผ้าบ้านนาสีนวล



บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 5 ตำบลวิวัฒนา
อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 45,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 167,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 100,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากสตรีในหมู่บ้านนาสีนวล ตำบลวิวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้า ได้แก่ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้าฝ้าย แต่ยังขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะปลูก ดังนั้น จึงมีความคิดที่จะรวมกลุ่มเพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการทอผ้าให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้นและเป็นการขยายตลาดออกไปสู่อำเภอใกล้เคียงต่อไป

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มโดยนำเงินทุนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร แบ่งจัดสรร ซื้ออุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ
- 2 การมีส่วนร่วมของทุกคนในการดำเนินงานของกลุ่ม
- 3 กรจัดสรรผลกำไรให้แก่สมาชิกในกลุ่มทุกเดือน
- 4 การมีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนในกลุ่ม
- 5 มีการจัดทำทะเบียน หลักฐานการรับ - จ่ายเงิน ของกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 4,000 – 6,000 บาท/คน

2 กลุ่มมีผลผลิตปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตลาดออกไปสู่อำเภอใกล้เคียง

เชิงคุณภาพ :

มีเห็ดจำหน่ายให้กับลูกค้าตลอดปี และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นแหล่งผลิตที่สามารถดึงดูดให้พ่อค้าจากที่ต่าง ๆ เข้ามารับไปจำหน่ายได้



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 มีการขยายตลาดไปเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น
- 2 เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสำหรับผู้สนใจการทอผ้า





กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้า ในโรงเรือน



บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 11 ตำบลธัญญา
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 150,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2565 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 400,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ชุมชนพื้นที่บ้านส้มโฮง ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการในพื้นที่เป็นการขับเคลื่อนงานวิถีพอเพียง มุ่งพัฒนาให้ทุกครัวเรือนมีความพอมีพอกิน พออยู่พอใช้ พอร่มเย็น เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และระดับชุมชนเป็นขั้นก้าวหน้า เป็นการพัฒนา เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีการรวมกลุ่ม ด้วยการประกอบสัมมาชีพ โดยใช้ปราชญ์ชุมชนเป็น แกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่กับการทำงาน ของพัฒนาการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ โดยที่ เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือ ศูนย์กสิกรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกิดจากรวมตัวของเกษตรกรและจัดทำหลักสูตรที่จัดอบรม การปลูกเห็ด

ในโรงเรือนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยต่างคนต่างทำ และ ในปี 2563 มีการรวมกลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารบริโภคในชุมชน และเพื่อขยายงานให้สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการปลูกเห็ดในโรงเรือน มีกิจกรรม ของครอบครัวในการปลูกเห็ดในโรงเรือน มีความอยู่ดี กินดี มีรายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2565 ได้จัดทำโครงการ ปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน ขอรับการสนับสนุนเงินทุน หมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150,000 บาท

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี :

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กลุ่มได้ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า ที่เชื้อเห็ดเดินเต็มถุงแล้ว ตามโครงการ จำนวน 14,000 ก้อน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท เลี้ยงในโรงเรือน เกือบ ดอกจำหน่าย ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า กิโลกรัมละ 80 บาท มีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน และกลุ่ม มีการประชุมกันทุกเดือน และปันผลกำไรปีละ 2 ครั้ง



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และมีพ่อค้ามารับซื้อถึง แหล่งผลิต สินค้าบางช่วงไม่พอขาย

เชิงคุณภาพ :

สมาชิกกลุ่มมีทุนในการขยายกิจการ และมีงานทำ ตลอดต่อเนื่อง มีรายได้ มีอาหารบริโภคในครัวเรือน คนในครอบครัวช่วยกัน



กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองนาดี



บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเบา
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 20,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,314,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เดิมชาวบ้านหนองนาดี มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าตามภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยไม่ได้จัดตั้งกลุ่มต่างคนต่างทำเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย ต่อมา ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเริ่มแรก 10 คน แต่สมาชิกที่รวมตัวกันนั้นยังขาดเงินทุนในการผลิตสินค้าทำให้มีสินค้าไม่เพียงพอที่จะจำหน่าย และทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้มาให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่ง นางรุ่งธนะภา ปุริโส ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแวงนางเบา ในขณะนั้น ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มจึงมีการประชุมหารือกัน จึงได้มีมติของกลุ่มเห็นชอบขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาต่อยอดกลุ่มให้มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

1 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 24 คน มีเงินทุน 20,000 บาท มีคณะกรรมการ 14 คน อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี

2 กระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม มีคณะกรรมการและสมาชิกได้ประชุมหารือ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนและได้เขียนโครงการ และเมื่อได้รับการอนุมัติ กลุ่มได้ดำเนินการ ดังนี้

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า และดำเนินการทอผ้าในส่วนด้านการตลาดจำหน่ายทั้งภายในชุมชน ตำบล อำเภอ และออกบูธ OTOP ตามงานต่าง ๆ ภายในอำเภอ จังหวัด จำหน่ายให้เครือข่ายกลุ่มทอผ้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นเงิน 225,000 บาท/เดือน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมจำหน่ายได้ 40 ผืน/เดือน ปัจจุบันจำหน่ายได้ 150 ผืน/เดือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 13,500 บาท/คน/เดือน

2 กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอด้วยสิริธรรมชาติ และสีเคมี

3 กลุ่มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

เชิงคุณภาพ :

1 สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน

3 ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น

4 การรักษาสถาปัตยกรรมให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นถิ่น :

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองนาดี มีการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีลายผ้าที่ทอต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ชื่อลายผ้า “หมี่ขิ้นโบราณลายขอ” ซึ่งในสมัยก่อนหากใครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุ ต้องมีผ้าขิ้นหมี่ขิ้นโบราณลายขอเพื่อไว้ใส่ไปทำบุญ หรือไปงานบุญต่าง ๆ และเป็นที่ยื่นชอบกับผู้พบเห็น จึงให้ “หมี่ขิ้นโบราณลายขอ” เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหนองนาดี





กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว



บ้านหนองบัวคอนดอน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทราย อำเภอพวนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 30,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 70,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 500,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มต้องการเพิ่มปริมาณการผลิต เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำก้อนเห็ดเพิ่ม การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

การบริหารจัดการของกลุ่ม มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1 คณะกรรมการกลุ่ม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลแห่งความสำเร็จ ลักษณะของคณะกรรมการที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่ม ดังนี้

- มีความคิดสร้างสรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ที่พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้
- ความตั้งใจและความทุ่มเทในการทำงาน
- ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

○ ความเสียสละ การดำเนินงานของกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกและคณะกรรมการ

○ ความไว้วางใจกันการทำงานของกลุ่มต้องได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิก

2 การจัดการกลุ่ม

○ การวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม

○ การปรับปรุงรูปแบบและการแก้ปัญหาในการทำงาน

○ การแบ่งแยกความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม

○ การแบ่งผลกำไรให้แก่สมาชิก

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกลุ่ม ซึ่งจะมีการประชุมสมาชิกในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นให้ทราบ เช่น รายได้จาก การจำหน่าย ปัญหา แนวทางขยายช่องทางการตลาด และสรุปผลการดำเนินงาน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กลุ่มสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ดเฉลี่ยปีละ 50,000 ก้อน โดยกลุ่มจะทำการขายก้อนเห็ดซึ่งจะมีลูกค้ามาซื้อที่หมู่บ้าน และโทรสั่งซื้อให้ไปส่ง ดอกเห็ด จำหน่ายให้ประชาชนในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เฉลี่ย 500,000 บาท ต่อปี มีเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนในกลุ่ม ประมาณ 30,000 บาท ในการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป



เชิงคุณภาพ :

1 กลุ่มเกิดองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นสถานที่ดูงานให้กับบุคคลอื่นที่สนใจได้

2 เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจ

3 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว จำนวน 1 ตำบล





กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส



บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 201,087.68 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2560 จำนวน 50,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 500,000 – 600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกร่วมงานกันเรียนรู้การบริหารจัดการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเพื่อพัฒนาสินค้า สร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม และเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ การผลิตและพัฒนายกระดับสินค้า การส่งเสริมด้านการตลาด วัสดุอุปกรณ์ โดยสมาชิกกลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อขยายกิจการ เพิ่มการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

1 ใช้หลัก 5 ก.

ก : กลุ่มสมาชิก สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือกับกรรมการ

ก : กรรมการจะมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

ก : กิจกรรม กลุ่มมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ก : กติกา กลุ่มมีกฎ กติกา ที่ดี มีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคน

ก : กองทุน มีกองทุนไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

2 ใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ

ความซื่อสัตย์

ความเสียสละ

ความรับผิดชอบ

ความเห็นอกเห็นใจกัน

ความไว้วางใจกัน

3 การจัดสรรผลกำไรของกลุ่ม ตามระเบียบกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ 20, เงินปันผลแก่สมาชิก ร้อยละ 25, สวัสดิการสมาชิก (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) ร้อยละ 15, เฉลี่ยคืน ร้อยละ 15, สมทบกองทุน ร้อยละ 15 และสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

1 มีกลุ่มอาชีพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ 1 แห่ง

2 มีปราชญ์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการมัดหมี่ทอผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ 15 คน

3 สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการสร้างอาชีพขยายกิจการอย่างน้อย 8 รายต่อปี เงินทุน 100,000 บาท

4 สมาชิกกลุ่มได้รับสวัสดิการกรณีช่วยเหลือเจ็บป่วย

5 สมาชิกมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 4,000 บาท/คน/เดือน

เชิงคุณภาพ :

1 กลุ่มมีการพัฒนาทักษะองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม

2 มีการสร้างอาชีพในชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

3 ผลิตร้อยท์ของกลุ่มเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว





กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านหนองโสน



บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองข่า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 731,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,142,400 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่ม/ขยายกิจการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้มีจำนวนมากขึ้น แต่เนื่องจากกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ในปี 2564 โดยนำไปจัดซื้อ หัวอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด และเพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลี้ยงจิ้งหรีด

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มเมื่อได้รับการโอนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชัยภูมิแล้ว สมาชิกกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1 ประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อดำเนินงานตามโครงการ
- 2 ดำเนินการจัดซื้อ ตามรายการที่เสนอโครงการ หัวอาหาร แผลงไข่ วัสดุในการเลี้ยงจิ้งหรีด
- 3 ดำเนินการจำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองโสน เป็นแหล่งรับ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ผลผลิตของกลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้น 13,600 บาท/ปี/กล่อง
- 2 สมาชิกได้นำจิ้งหรีดตัวที่ตกการคัดไซส์ และไม่ได้มาตรฐานมาพัฒนาเป็นน้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบแห้ง 1 กิโลกรัม ทำน้ำพริกได้ 100 กระปุก ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

- 3 สมาชิกได้นำมูลจิ้งหรีดไปเป็นปุ๋ยใส่พืชผัก ลดต้นทุนการผลิตได้ มูลจิ้งหรีด 20 กระสอบ ลดค่าใช้จ่ายแทนปุ๋ยเคมี 3 กระสอบ และนำมูลจิ้งหรีดใส่กระสอบจำหน่าย กระสอบละ 50 บาท และมีแผนการที่จะนำมูลจิ้งหรีดมาร้อน บรรจุถุงขนาดเล็ก จำหน่ายราคาเยอ



เชิงคุณภาพ :

- 1 สมาชิกได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองโสน (all bug farm) มีการระดมเงินออมสัจจะกับกลุ่ม จำหน่ายจิ้งหรีด 1 กิโลกรัม หักเก็บสะสมเงินออมสัจจะ 50 สตางค์
- 2 ช่วยให้สตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัว
- 3 สตรีได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดการจำหน่ายจิ้งหรีด
- 4 เกิดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ น้ำพริกจิ้งหรีด
- 5 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ และมีการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
- 6 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มร่วมกัน
- 7 สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม
- 8 เกิดการเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการผลิต การทำบัญชี การประชาสัมพันธ์การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทักษะการเลี้ยงจิ้งหรีด และเผยแพร่แนวคิดการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ให้สมาชิกและคนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้





กลุ่มวิสาหกิจทอผ้า และแปรรูปตัดเย็บ



บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวน้อย
อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 130,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 220,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

สมาชิกในกลุ่มมีทักษะอาชีพทอผ้าขึ้นยวนสีปสานมาจาก
รุ่นปู่ย่าตายาย และมาเสริมทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า
ปัจจุบันมีการสนับสนุนจากรัฐบาล นโยบายสวมใส่ผ้าไทย
โดยให้หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา
จึงมีความต้องการผ้าขึ้นยวนมากขึ้น มีการสั่งผ้าเพื่อนำไป
ตัดเสื้อผ้าแบบสวมใส่เป็นทีมลายสีเดียวกัน ทำให้กลุ่มต้อง
เพิ่มทุนในการซื้อเส้นฝ้ายมาทอผ้าให้มากขึ้น โดยจ่าย
เส้นด้ายให้กับสมาชิกไปทอตามครัวเรือนที่เป็นเครือข่าย
จึงเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขยายการผลิตผ้าทอให้
มากขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ประชุมสมาชิกกลุ่มฯ วางแผนการดำเนินงาน
- 2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามแผนงานโครงการ
- 3 แบ่งงานกันในกลุ่ม ดำเนินการตามแผน
- 4 จัดหาแหล่งตลาดภายนอกตำบล/อำเภอ/จังหวัด

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 3,000 - 6,000 บาท/เดือน
- 2 กลุ่มมีทุนดำเนินการเพิ่มขึ้น 200,000 บาท
- 3 เป็นศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้าให้แก่ นักเรียน เยาวชน
โรงเรียนบ้านหนองกก กว่า 400 คน มากกว่า 30 ปี
- 4 เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ผู้พิการ 1 ราย ผู้สูงอายุ 8 คน
- 5 มีเครือข่ายนำเส้นฝ้ายไปทอผ้า 20 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 ปี 2562 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองกลุ่มมีผลผลิตภาพแรงงานสูง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่ SME 4.0
- 2 ปี 2562 รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ย้อม และประเภทผ้าขึ้นยวนลายปิด
- 3 ปี 2554 รับใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านบรรจุภัณฑ์
- 4 ปี 2548 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- 5 ปี 2558 จดทะเบียนการเครื่องหมายการค้า ใช้ได้ถึง 2568
- 6 ปี 2563 รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ย้อม ได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ขึ้นยวน
 - ปี 2560 เข้าร่วมจัด
นิทรรศการความปลอดภัย
เครื่องเจริญโภคภัณฑ์
 - ปี 2556 รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประกว
วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด



7 เป็นจุดเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอผ้าขึ้นยวน

- การสอนนักเรียน กรอตัดเข้าหลอด
- การสอนเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
- การดูแลคนพิการ คนชรา ให้มีงาน มีรายได้

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

ผ้าขึ้นยวน มีหัวขึ้นสีแดง ตีนขึ้นสีกรมท่าคาดสีแดง
2 ตะกอก 3 ตะกอก และ 4 ตะกอก โดยผ้าขึ้นยวน 3 ตะกอก
ผ้าขึ้นยวน 4 ตะกอก และผ้าคลุมไหล่ลายปิดยวมุก





กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อจำหน่าย



บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรารมย์
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 180,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 100,000 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 500,000 – 600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มเริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2560 เริ่มจากประธานกลุ่มได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ เป็นช่างเย็บผ้าในโรงงานตัดเย็บชุดชั้นในและเมื่อเวลาว่างได้ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและเจอกระเป๋าแบบสวยงามแต่ไม่ชอบเนื้อผ้า จึงตัดสินใจซื้อผ้าที่ชอบมาหัดตัดเย็บเองใช้ส่วยเองและนำไปใช้ใส่ของไปทำงาน และเมื่อคนในโรงงานเห็นกระเป๋า เกิดความชอบและขอให้ตัดให้ หลังจากนั้นจึงตัดสินใจไปเรียนทำกระเป๋าย่างจริงจัง ทำงานไปด้วยตัดกระเป๋าไปด้วยเป็นรายได้เสริมจนมีความชำนาญ เมื่ออ้อมตัวจึงลาออกจากโรงงานกลับมาอยู่บ้าน และยึดอาชีพการตัดกระเป๋าเป็นหลัก จึงมีความตั้งใจจะรวมกลุ่มเพื่อให้คนในชุมชน ได้มีอาชีพมีรายได้เสริม สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยทำงานอยู่ไหนหมู่บ้าน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าเพื่อจำหน่าย

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มมีเงินทุนที่ใช้บริหารจัดการกลุ่ม เป็นเงินสด จำนวน 30,000 บาท และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 150,000 บาท และกลุ่มได้รับการสนับสนุน โดยจัดทำโครงการเสนอขอรับเงินทุนหมุนเวียน มาแล้วจำนวน 2 ครั้ง

โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางการในพัฒนากลุ่ม ในเรื่องการพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด ด้านเงินทุนจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มมากขึ้น ด้านสถานที่ตั้งกลุ่ม การจัดทำสถานที่ตั้งกลุ่มให้เป็นสัดส่วน และการขยายเพิ่มสมาชิกของกลุ่ม โดยการรับสมัครสมาชิกกลุ่ม และกระจายการผลิตให้กับสมาชิกมากขึ้น

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกกลุ่ม 15 คน มีงานทำและมีรายได้
- 2 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่ม มากกว่า 50
- 3 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มตัดเย็บกระเป๋า ตัดเย็บ
- 4 เลือผ้า กลุ่มทอผ้า มากกว่า 5 กลุ่ม
- 5 สมาชิกมีรายได้ที่ชัดเจน เฉลี่ยวันละ 300 บาท/วัน

เชิงคุณภาพ :

- 1 มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- 2 สมาชิกกลุ่มมีงานทำและมีรายได้ทุกวัน
- 3 สมาชิกกลุ่มมีความสุขมากขึ้น
- 4 สร้างงานให้กับคนในชุมชนที่ไม่มีอาชีพ



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

กลุ่มกำหนดแผนการต่อยอดและพัฒนากลุ่มไว้ ดังนี้

- 1 การพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP
- ในปี 2561 โดยขึ้นทะเบียนจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
- ในปี 2562 ได้เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ส่งผลิตภัณฑ์ คือ กระเป๋าผ้าไหม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลการคัดสรรได้ระดับ 4 ดาว
- ในปี 2565 ได้เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ส่งผลิตภัณฑ์ คือ กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้างสตรี กระเป๋าใส่ของมีสายคล้อง ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการคัดสรร
- 2 การพัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่าย
- 3 สถานที่ตั้งกลุ่ม จัดทำสถานที่ตั้งกลุ่มให้เป็นสัดส่วน



กลุ่มทอผ้าไหม บ้านเขวาสินรินทร์



บ้านเลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์

อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 49,500 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 60,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 480,000 - 540,000 บาท ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มมีรายได้เดือนละ 40,000 - 50,000 บาท ทุกเดือน และสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ของอาชีพหลัก เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 3,300 บาทต่อครัวเรือน เฉลี่ยกันไปตามที่สมาชิกสามารถทอผ้าได้

กลุ่มมีอาชีพทอผ้าไหมและขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การคัดสรรदानนกยูง มาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับความไว้วางใจทางสำนักพระราชวังให้ทอผ้าส่งเข้าวัง จึงทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและบุคคลทั่วไป ทำให้การผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น กลุ่มจึงต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิต และเนื่องจากได้รับการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและหัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาสินรินทร์ กลุ่มได้รวมกลุ่มกัน



การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เชิงคุณภาพ :

- 1 วางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มได้จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่เสนอโครงการเป็นจำนวนเงิน 60000 บาท
- 2 มีวินัยทางการเงินที่ดี พร้อมทำตามแผนอย่างเคร่งครัดตามแผนทางการเงินที่ตั้งไว้
- 3 ปันผลให้สมาชิกโยกกลุ่มจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิก ดังนี้
 - หักต้นทุนซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไป 40 %
 - ปันผลแบ่งสมาชิก 50 %
 - สบทบกองทุน 5%
 - ค่าบริหารจัดการอื่นๆ และไว้ทำกิจกรรมร่วมกับ

- 1 สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
- 2 กลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์ และเตรียมขอขึ้นทะเบียนโอท็อป
- 3 มีการพัฒนาต่อยอดทอลายพระราชทาน และได้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีการทอผ้าลายพระราชทานและลายเอกลักษณ์อำเภอเขวาสินรินทร์
- 4 ลูกคามีความพึงพอใจเนื่องทอได้ประณีต สวยงาม และมีการสั่งทออย่างต่อเนื่อง

ชุมชน 5%

- 4 การส่งเสริมการตลาด





กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า และปลอกหมอน



บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 625,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 150,000 บาท ปี 2565 จำนวน 50,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 708,720 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เสื้อผ้าและปลอกหมอน นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปลอกหมอนบ้านหนองงูเหลือม เป็นกลุ่มอาชีพที่รวมตัวของคนในหมู่บ้านและชุมชนที่มีมือทักษะในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า จัดตั้งขึ้นนานพอสมควรในการดำเนินงานตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้กิจกรรมของกลุ่มอาชีพไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากขาดเงินทุนในการประกอบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ปี 2565 สมาชิกกลุ่มได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รายละเอียด ดังนี้

①	ผ้าเจเจ 500 กิโลกรัม	17,500 บาท
②	ผ้าปกหมอน 90 กิโลกรัม	14,400 บาท
③	เชือกกางเกง 10 กิโลกรัม	1,200 บาท
④	เชือกปกหมอน 10 กิโลกรัม	1,200 บาท
⑤	ยางเล็ก เบอร์ 315 7 ตั่ง	1,100 บาท
⑥	ยางใหญ่ เบอร์ 420 5 ตั่ง	6,000 บาท
⑦	ด้ายเย็บผ้า 10 กิโลกรัม	1,500 บาท
⑧	ด้ายจักรไฟฟ้า 5 หลอด	500 บาท
	รวมเป็นเงิน	50,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ① มีรายรับจากการจำหน่าย รวมเป็นเงิน 708,720 บาท
- ② มีรายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ / ค่าจ้าง สมาชิกกลุ่มตัดเย็บ รวมเป็นเงิน 528,153 บาท
- ③ มีรายรับจากการจำหน่ายหักรายจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,567 บาท



เชิงคุณภาพ :

- ① สมาชิกสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นทันต่อความต้องการของลูกค้า
- ② สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น
- ③ ลดอัตราการว่างงาน
- ④ ครอบครัวสมาชิกกลุ่มมีความอบอุ่น ความสามัคคี

ปัญหา/อุปสรรค :

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้การค้าขายหยุดชะงักลง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่สามารถจำหน่ายตามตลาดต่าง ๆ ได้ สมาชิกไม่มีรายได้

แนวทางแก้ไข :

สมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์ขายสินค้าผ่านทางสื่อ online ต่าง ๆ



กลุ่มทอผ้า บ้านผักไหมใหญ่



บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลผักไหม
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 6 คน เงินทุนของกลุ่ม : 60,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2560 จำนวน 65,100 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 3,600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

❶ พื้นที่ของหมู่บ้านผักไหมใหญ่ เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ เหมาะแก่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สมาชิกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ทอผ้าไหมจากเส้นไหมที่เลี้ยงเองของกลุ่ม เพราะจะได้ลดต้นทุนจากการซื้อเส้นไหม

❷ สมาชิกได้มีความคิดที่จะให้แต่ละคนเพิ่มพื้นที่ในการปลูกหม่อน และจัดซื้อพันธุ์หม่อนที่ใบใหญ่และหนา เพื่อให้มีจำนวนมากพอในการเลี้ยงหม่อนไหม

ดังนั้น กลุ่มจึงได้เขียนโครงการเพื่อขอขบเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 65,100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปจัดซื้อพันธุ์หม่อน และวัสดุในการทอผ้าไหม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อกลุ่มได้รับเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว ได้มีการบริหารจัดการ ดังนี้

❶ ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/คณะกรรมการตรวจรับพันธุ์หม่อน และวัสดุในการทอผ้าไหม

❷ คณะกรรมการกลุ่มฯ แบ่งพันธุ์หม่อน ให้กับสมาชิกไปปลูก

❸ คณะกรรมการกลุ่มฯ ติดตาม สนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าอย่างสม่ำเสมอ

❹ คณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกช่วยกันหาตลาดจำหน่ายผ้าไหม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศ

❺ คณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกช่วยกันส่งใช้เงินคืนตามกำหนดระยะเวลา โดยการหักรายได้จากการจำหน่ายของกลุ่มร้อยละ 20

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ❶ สมาชิกมีใบหม่อนที่มีคุณภาพเลี้ยงไหมอย่างเพียงพอ
- ❷ ผลิตเส้นไหมได้เพียงพอต่อการทอผ้าไหมของแต่ละคน สามารถลดรายจ่ายใน
- ❸ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 3,000 บาท/เดือน เป็น 7,500 บาท/เดือน ในเชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ :

- ❶ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย "ตรานกยูงพระราชทาน" ประเภท "นกยูงเงิน" จากกรมหม่อนไหม
- ❷ สมัครเข้ารับคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของชุมชนแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังนี้

- ❶ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน
- ❷ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- ❸ ทอด้วยกี่ทอมือ ไม่ใช้กี่กระตุก



กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป



บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 900,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มลงทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับมาตรฐานระดับ 3 - 4 ดาว ปี 2562 มีแนวคิดรวมกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้า นำมาตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และได้รับลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัฒนภริฯ” ทำให้หน่วยงานราชการสั่งตัดชุดที่มากขึ้น ยอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น และ นางสาวสุภียดา แสงอร่าม ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แนะนำให้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มจึงได้มีมติให้ตัวแทนขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นเงินทุนในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์และตัดเย็บชุดสำเร็จรูปทันต่อความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เริ่มแรกสมาชิกมีการลงทุนแรกเข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มคนละ 100 บาท และมีการผลิตสินค้าและการจำหน่าย มีการนำผลกำไรเข้ากลุ่มจนกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 50,000 บาท และกลุ่มได้เพิ่มจำนวนผลิต จึงได้ขอรับการสนับสนุนขอยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการในทอผ้า เช่น เครื่องจักร ด้าย ฝ้าย วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเย็บผ้าและนำเงินบางส่วนไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมีสมาชิกที่ตัดเย็บนำไปตัดเย็บเสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์แต่ละรายการที่สมาชิกนำไปคณะกรรมการจะมีการจัดทำบัญชีที่รับ - จ่าย กลุ่มมีการจัดทำบัญชีเป็นระบบเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 มีเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 200,000 บาท นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ
- 2 มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าข้อมมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ข้อมสิริธรรมชาติ ผ้าพื้นตัดชุดและตัดเย็บชุดสำเร็จรูปที่หลากหลายทั้งบุรุษและสตรี
- 3 มียอดสั่งซื้อและสั่งตัดชุดจากลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
- 4 สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น



เชิงคุณภาพ :

- 1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการพัฒนามีมาตรฐาน มีการแปรรูปจากผ้าเป็นชุดสำเร็จรูป เสื้อสตรี เสื้อบุรุษ
- 2 มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ลูกค้าพึงพอใจ
- 3 สมาชิกกลุ่มมีงานทำต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 4 สมาชิกมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ให้ทันตามกำหนด

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นถิ่น :

ชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษและสตรี “ลายลูกหวาย” ลายเอกลักษณ์จังหวัดยโสธร และชุดที่แต่งด้วยผ้า “ลายตาม่อง” ลายเอกลักษณ์อำเภอเลิงนกทา





กลุ่มตะกร้าสาน เส้นพลาสติก



บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงใหม่
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 270,000 - 400,000 บาท **เชิงคุณภาพ :**

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มและชุมชน ที่อาศัยอยู่

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน : **อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นถิ่น :**

เนื่องจากปลายปี 2559 ประธานกลุ่ม โดย คุณดมิศรา มงคุณนำ ได้ออกจากงานประจำมาทำ Freelance และรวมกลุ่มคนในหมู่บ้านมาทำตะกร้าสานอย่างจริงจัง หลังจากดำเนินการไปสักระยะ ด้วยความชำนาญตั้งแต่เด็ก ๆ ของประธานกลุ่มทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ชาวต่างชาติได้ แต่เมื่อการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุนไม่พอ จึงเป็นที่มาของการขอรับการสนับสนุนดังกล่าว

เป็นการเน้นลวดลาย สี สันเน้นไปทางต่างชาตินิยม เช่น ลายหลุย ลายดิออล เป็นต้น

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

ปัญหา/อุปสรรค :

หลังจาก Covid เข้ามาทำให้เกิดอุปสรรคมากขึ้น รายได้ลดลง

การบริหารจัดการนั้น ทางกลุ่มได้มีการจ่ายงานให้คนในชุมชนทำด้วย ซึ่งมีการทำบัญชีแบบง่าย เพื่อติดตามและคำนวณต้นทุนการผลิตได้ การใช้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น สามารถทำได้ไม่ยาก เนื่องจากมีผลกำไรมากกว่าเงินทุนที่ขอรับสนับสนุนมา

แนวทางแก้ไข :

หารายได้โดยผลิตภัณฑ์อื่น คือ บอรรันลี ส่งไทยและส่งออกเช่นกัน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

รายได้ที่ได้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศ หรือคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าในระยะยาวนั้น จะอยู่ได้ และมีการเติบโตของธุรกิจเป็นอย่างดี



แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ :

มี 4 ช่องทางหลักในปัจจุบัน คือ

- 1 Facebook Live
- 2 Line
- 3 เป็นวิทยากรตามงานต่าง ๆ
- 4 ออกบูธ

การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

ได้รับการส่งเสริม โดย สสว. เป็นเครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่มีที่ใด ซึ่งจะจดลิขสิทธิ์ในลำดับต่อไป





กลุ่มมันฝรั่งแปรรูป



บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าต๋ม
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 50,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2565 จำนวน 33,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่ม : จำนวน 40,000 – 60,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มแปรรูปมันฝรั่ง สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อวัตถุดิบ เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 40,000 - 60,000 บาทต่อเดือน

เนื่องจากกลุ่มต้องการเงินทุนหมุนเวียนนำไปต่อยอดในธุรกิจการแปรรูปมันฝรั่งสด ในพื้นที่อำเภอพร้าว ที่จำหน่ายทั้งมันฝรั่งตากแห้ง และมันฝรั่งทอดพร้อมทาน ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบมันสดจากเกษตรกรชาวสวนมันในพื้นที่อำเภอพร้าวและเครือข่าย รวมถึงซื้อวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์การออกร้านค้า การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก



การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เชิงคุณภาพ :

กลุ่มได้จัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบตามที่เสนอโครงการเป็นจำนวนเงิน จำนวน 33,000 บาท เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมันฝรั่ง โดยมีการทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ/รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายรายวัน เพื่อหักเป็นทุนและกำไรที่ได้ในการซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไป และเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ มีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพร้าว ในการออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีตำบลป่าต๋ม งานข้าวหอมมะลิของดีอำเภอพร้าว ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้าว ภายใต้งาน “สตรีแบ่งปันรัก ปลุกพืชผักปลอดภัย” งานแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ และงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

① กลุ่มได้มีการขึ้นทะเบียน OTOP เมื่อปี 2557 และมีการต่อยอดพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาความรู้และเข้ารับการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการระดับปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์

② สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัว เครือญาติ และการจ้างแรงงานในชุมชน

③ มีการกระจายรายได้ให้กับชาวสวนมันในพื้นที่อำเภอพร้าว ใช้วัตถุดิบในพื้นที่อำเภอพร้าวเป็นหลัก มีการสร้างเครือข่ายในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

④ มีการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด จากการเป็นสมาชิกโอท็อป





กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่วบ้านกลาง



บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 192,100 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 192,100 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 360,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มอาชีพสตรีกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว บ้านกลาง ได้ดำเนินการรวมกลุ่มของสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2561 เดิมทีก่อนที่จะรวมกลุ่มสมาชิกแต่ละคนเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว เพื่อบริโภคครอบครัวและจำหน่ายตลาดในหมู่บ้าน ทางสมาชิกกลุ่มมีความต้องการขยายต่อยอดและพัฒนาอาชีพการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว แต่ยังประสบปัญหาเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี สมาชิกกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนหมุนเวียน โดย นางสาว อรุณี อรุณศรีนพคุณ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ยื่นเสนอโครงการและนำเสนอข้อมูลให้ทางคณะอนุกรรมการโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ในการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ซื่อสัตย์สุจริตที่ใช้สำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว จำนวน 192,100 บาท
- 2 สมาชิกกลุ่มทำการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว ตามรายครัวเรือน และมีศูนย์ใหญ่ที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดถั่ว อยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ทำการเพาะก้อนเห็ดได้ 4,000 ก้อนต่อเดือน
- 2 ได้ผลผลิต ดอกเห็ด 200 กิโลกรัมต่อเดือน
- 3 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของเงินลงทุน

เชิงคุณภาพ :

ได้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารพิษ 100 %



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- 1 ขยายกำลังการผลิต การเพาะเชื้อก้อนเห็ด ให้ได้ผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดมากขึ้น
- 2 ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
- 3 ส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตโควิด 19 ฐานคนหัวเห็ด ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ฐานคนหัวเห็ด
- 4 ทางกลุ่มอาชีพจะดำเนินการขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้





กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง



บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 2 ตำบลสมัย
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 150,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 200,000 - 300,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2543 มีการผลิตและทอผ้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด และในปี 2561 ทางกลุ่มต้องการขยายการผลิต จึงมีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ ในการทอผ้า กลุ่มจึงมอบหมายให้สมาชิก 5 คน รวมตัวกันยื่นเสนอขอกู้เงิน เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และได้รับการพิจารณาอนุมัติ

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เพื่อนำเงินที่อนุมัติ จำนวน 200,000 บาท มาจัดซื้อวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ① กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 150,000 บาท
- ② มีเครือข่ายกลุ่มทอผ้า ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
- ③ จำหน่ายทาง เพจ ก็ค่า

เชิงคุณภาพ :

- ① ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม ประธานกลุ่มมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีการแบ่งหน้าที่และส่งเสริมพัฒนาสมาชิกให้มีศักยภาพความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- ② ด้านการบริหารจัดการเงินทุน เหนรัญญิกผู้รับผิดชอบมีการบริหารงบประมาณที่เป็นระบบ โดยสรุปให้สมาชิกทราบและสรุปรายรับ - จ่าย มีการแบ่งปันผลกำไรของกลุ่ม
- ③ ด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบ มีแผนการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นหรือจากสมาชิกก่อน เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และกลุ่มยังลดต้นทุนได้อีกด้วย

- ④ ด้านการบริหารจัดการ การจัดการภายในกลุ่ม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกลุ่มส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องการพัฒนาการผลิต และให้ความรู้ทักษะอาชีพ การบัญชี การตลาด

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทอผ้าลายละคอนไล่หมู่ที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง โดยส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champain)
 - ปี 2549, 52 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ระดับ 4 ดาว
 - ปี 2553 ผลิตภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะ ระดับ 3 ดาว
 - ปี 2559, 62 ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว
 - ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ผ้าถุง ระดับ 4 ดาว
 - ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ ระดับ 5 ดาว
- นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้ารับการคัดสรรตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 OTO Product Champain:OPC) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าพันคอ และผ้าถุง





กลุ่มสตรีทอผ้าไทย ยกดอกบ้านห้วยปิง



บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปวง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 145,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 100,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 684,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมยกดอกบ้านห้วยปิง เป็นกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นการรวมตัวของสตรีที่มีฝีมือในการทอผ้าไหมยกดอก ซึ่งแต่เดิมเป็นการรับจ้างทอผ้าของนายทุนมาโดยตลอด ทำให้กลุ่มมีความสนใจที่จะลงทุนประกอบอาชีพด้วยตนเอง ประกอบกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้มีการประชาสัมพันธ์และแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกเพื่อประกอบอาชีพการสร้างงาน สร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.10 ต่อปี จึงทำให้สตรีบ้านห้วยปิง

เกิดการรวมกลุ่มเพื่อที่จะได้ทอผ้าจำหน่ายด้วยกลุ่มเอง สมาชิกรวมตัวดำเนินกิจกรรมพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว นอกเหนือไปจากรายได้หลักจากการทำไร่ ทำนา ทำสวน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 เงินทุนเดิมของกลุ่ม 45,000
- 2 ทุนที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐ
- 3 ทุนจากการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 100,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 กลุ่มมีการผลิตได้ในปริมาณมากขึ้น จากเดิมรับจ้างทอ มีรายได้เฉลี่ยปีละ 3,500-5,000 บาท เพิ่มเป็นปีละ 6,000 - 10,000 บาท
- 2 กลุ่มมีการเพิ่มจำนวนสมาชิก และสามารถระดมทุนเข้ามาในกลุ่มเพิ่มขึ้นรายได้ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมยกดอก หลังจากได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มจะสามารถขาย 57,000 บาท/เดือน โดยหักต้นทุน จะมีรายได้ 10,000 บาท/คน/เดือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
- 2 กลุ่มมีการเพิ่มทักษะในการทอผ้าและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 3 กลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน
- 4 มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นถิ่น :

สมาชิกกลุ่มเป็นชนเผ่า “กะเหรี่ยง” ซึ่งมีอัตลักษณ์ในการทอผ้าโดยเฉพาะของกลุ่ม มีลายผ้าประจำของแต่ละคนและมีลาย “โคมสวรรค์” ที่เป็นลายประจำกลุ่ม ซึ่งมีการสั่งทอตลอดโดยสมาชิกกลุ่มร่วมกันพัฒนาและดัดแปลงจากลายผ้ายุคเดิม





กลุ่มต่อยอดร้านค้าสตรี



บ้านเลขที่ 590 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 150,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 150,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 360,000 - 540,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ร้านค้าสตรีตำบลแม่สลองนอกเป็นร้านค้าที่เริ่มต้นดำเนินกิจการ เมื่อปี 2556 จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใบชาอูหลง ชาอัสสัม ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่น เห็ดหอม เครื่องตุ๋น ยาจีน น้ำผึ้งป่า ผักดองกิมจิ

กลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2558 เพื่อปรับปรุงร้านค้า ให้เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและของฝากจากดอยแม่สลอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่สลองนอก จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากับหน่วยงานทางราชการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

สมาชิกกลุ่มจึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย โครงการต่อยอดร้านค้าสตรีตำบลแม่สลองนอกขึ้น เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมสินค้ารองรับการเปิดประเทศ เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

○ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก

○ ปรับปรุงร้านค้ากลุ่มสตรีตำบลแม่สลองนอก ต่อยอดและพัฒนากลุ่มสตรีตำบลแม่สลองใน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

แบ่งการลงทุนเป็นรอบ จำนวน 2 รอบ

รอบที่ 1 ปรับปรุงร้านค้ากลุ่มสตรี จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก

รอบที่ 2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก และส่งคืนเงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีละ 2 ครั้ง

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ① รายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,000 - 1,500 บาท
- ② รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 45,000 บาท
- ③ รายได้เฉลี่ยต่อปี 360,000 - 540,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

สมาชิกกลุ่ม มีรายได้จากการนำผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกมาจำหน่าย และชุมชนได้ประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบในพื้นที่และใช้แรงงานในชุมชน



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- ① จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Line
- ② จัดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึกในงานเทศกาลชิมชา และออกงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่



กลุ่มขนมจีนเส้นสดและเส้นแห้งยายหม่อม



บ้านเลขที่ 256 หมู่ 5 ตำบลว่างอารมณ์
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 410,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มเป็นโครงการที่ขยายพัฒนาต่อยอดการทำขนมจีนจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของยายหม่อมจากวิธีการผลิตแบบครัวเรือน กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม และพัฒนาคิดค้นสูตรการทำขนมจีน เพื่อปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย กลุ่มจึงเสนอโครงการเพื่อต่อยอดนวัตกรรมการผลิตขนมจีน

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ก่อนเป็นหนี้ มีการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิก และศึกษาแนวทางการกู้ยืม
- 2 ขณะเป็นหนี้ มีการจัดทำบัญชีรายรับ - จ่าย มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและคืนเงิน แผนธุรกิจ มีการสร้างกิจกรรมต่อยอด และมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจการของกลุ่ม
- 3 หลังเป็นหนี้ หลังจากชำระหนี้กองทุนก่อนวันครบกำหนดงวดที่ 4 มีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ด้วยผลกำไร และเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ด้วยแผนธุรกิจของกลุ่มและคิดนวัตกรรมของกลุ่ม เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 กลุ่มเปิดกิจการกลุ่มทุกวัน
- 2 กลุ่มมีการผลิตเส้นสดและจำหน่ายวันละ 500 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,000 บาท

เชิงคุณภาพ :

- 1 กลุ่มเป็นที่นิยมบริโภคของลูกค้าเพราะลักษณะของเส้นมีความโดดเด่น คือ “เส้นใส เหนียว นุ่ม”
- 2 กลุ่มได้รับมาตรฐาน 3 ดาว
- 3 กลุ่มมีโรงงานผลิตของกลุ่มที่ได้รับมาตรฐาน ออย.

- 4 กลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นขนมจีนเพื่อสุขภาพ น้ำเงี้ยว น้ำยา ที่ถูกปรุงขึ้นจากสมุนไพรที่หลากหลายภายในครัวเรือนที่ปลูกเอง และยังทำเส้นขนมจีนที่มีส่วนผสมจากผักผลไม้ เคล็ดลับที่ทำให้ขนมจีนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
- 5 สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ สร้างความอบอุ่นให้กับครัวเรือน



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

กลุ่มมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- 1 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม มีการจัดทำบัญชีรายรับ - จ่าย มีการออมเงินเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 500 บาท มีจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และครอบครัวของสมาชิก มีการจัดทำบัญชีการทำแผนธุรกิจ และมีการลงทะเบียนกลุ่ม OTOP ส่งกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และวิสาหกิจชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- 2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการเพิ่มเครื่องจักรและเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มการผลิตอีก 30% มีการพัฒนาเส้นขนมจีน มรการแปรรูปเป็นนวัตกรรมเส้นแห้งและต่อยอดเป็นนวัตกรรมขนมจีนกิ่งสำเร็จรูป มีการนำสมุนไพร ผัก ผลไม้ มาเป็นส่วนผสมของเส้นขนมจีน และมีการสร้างนวัตกรรมขนมจีนเส้นสดขนมจีนเส้นอบแห้งจากสมุนไพร



กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.4 ต.วังธง (ต่อยอด)



บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลวังธง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 350,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 200,000 บาท ปี 2564 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 450,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

แรกเริ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังธง มีครัวเรือนสนใจเป็นอาชีพเสริม 2 - 3 ครัวเรือน การเลี้ยงผึ้งประสบความสำเร็จมีรายได้ดีทำให้หลาย ๆ ครัวเรือนหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้ง และมีการรวมกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งตำบลวังธง หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์การเกษตรจังหวัดแพร่ ให้รวมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่

สำหรับกลุ่มสตรีบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังธง ได้มีการรวมกลุ่มสตรีที่ประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งจัดตั้งกลุ่มในปี 2560 ต่อมาในปี 2561 ทางกลุ่มจึงได้ประชุมปรึกษาเรื่องทุนในการดำเนินกิจกรรมซึ่งใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง

กลุ่มได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเป็นทุนขยายการผลิตการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 ประชุมสมาชิกกลุ่ม ดำเนินกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง
- 2 วางแผนการใช้จ่ายเงินและกำหนดเป้าหมาย ดำเนินการเบิก - จ่ายเงิน 1 งวด เบิกครั้งเดียว เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไ้ระบุไว้ในโครงการทำให้มีวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
- 3 ประชุมสมาชิกกลุ่ม วางแผนชำระเงินคืนกำหนด 4 งวด เมื่อใกล้จะครบกำหนดส่งคืนเงินกู้ มีการจัดทำบัญชีมีการออมเงิน
- 4 กลุ่มจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ไว้ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเลี้ยงผึ้ง 20% ปันผลสมาชิก 70% ค่าบริหารจัดการ แบ่งปันสาธารณะประโยชน์ให้หมู่บ้าน 10%

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3,000 - 5,000 บาทต่อเดือน ตามกิจกรรมและงานที่ได้ร่วมแรงกันทำ
- 2 กลุ่มสามารถผลิตน้ำผึ้งบริสุทธิ์ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 15 ถังต่อปี
- 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำผึ้งมะนาวไซดา มะนาวดองน้ำผึ้ง ขิงดองน้ำผึ้ง รวงรังผึ้ง ไข่อ่อนผึ้ง



เชิงคุณภาพ :

- 1 ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียน OTOP
- 2 ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบริสุทธิ์ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2562 ได้ระดับสี่ดาว
- 3 ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งผลิตได้มาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้นหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาด
- 4 สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 5 กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรม สามารถชำระหนี้ได้ครบตามกำหนดสัญญา
- 6 กลุ่มได้แบ่งปัน ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ งานบุญประเพณีของหมู่บ้าน/ตำบล



กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านชาวหลวง



บ้านชาวหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปอสก
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 250,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท ปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 480,000 - 864,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 2 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

กลุ่มมีการทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้สอยในครัวเรือน มาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยมีผ้าที่เป็นลายลักษณะหรือผ้าลายน้ำไหล ก่อนตั้งกลุ่มสตรีในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการทอผ้า ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บางคนทอไว้ใช้เอง เหลือใช้ ก็เอาไปขายต่างคนต่างขาย ต่อมาปี 2527 ผู้นำหมู่บ้านก็ให้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงชวนให้สตรีในหมู่บ้าน รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า โดยมี นางบัวลอย อุทธิ เป็น ประธานกลุ่ม ซึ่งกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบการอบรม และวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุดิบ และศึกษาดูงาน ตั้งแต่นั้นมากลุ่มก็ทำยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

เมื่อได้รับเงินสนับสนุนก็นำเงินมาลงทุนในการทำผ้าทอ โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และนำมาเป็นทุนหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีการดำเนินงานและบริหารจัดการในรูปกลุ่ม มีการบริหารจัดการ ดังนี้ มีการระดมหุ้น สบทบเงินทุนเข้ากลุ่ม แบ่งปันผลกำไรตามเปอร์เซ็นต์ และแบ่งปันด้านสาธารณสุขประโยชน์ ทั้งนี้ กลุ่มมีโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ระบบเอกสารตรวจสอบได้ มีทะเบียนสมาชิก บันทึกการประชุม บัญชีรายรับ - รายจ่าย มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มีการจัดทำระเบียบข้อตกลงกลุ่ม มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ❶ สมาชิก เดิม 25 คน ปัจจุบัน 45 คน
- ❷ ผลผลิตผ้าทอ (ผืน/ปี) เดิม 480 ผืน/ปี ปัจจุบัน 720 ผืน/ปี
- ❸ รายได้สมาชิกกลุ่ม
 - ปี พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 480,000 บาท
 - ปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 580,000 บาท
 - ปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 720,000 บาท
 - ปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 539,000 บาท
 - ปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 588,000 บาท
 - ปี พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 864,000 บาท



เชิงคุณภาพ :

สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ มีรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความรักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับตำบลและอำเภอ กลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและได้แปรรูปผ้าทอเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป จนได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDE WINNER 2020



กลุ่มต่อยอด การตัดเย็บเสื้อผ้ามัง



บ้านเลขที่ 13/9 หมู่ที่ 10 ตำบลศิรีราษฎร์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 300,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2565 จำนวน 160,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,100,000 บาท

ผลสำเร็จที่ได้รับ

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

เชิงปริมาณ :

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

① มีลูกค้ามาซื้อที่ร้านและสั่งผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

จากเดิมเป็นร้านค้าและร้านตัดเย็บเสื้อผ้ามังเล็ก ๆ ซึ่งได้
ดำเนินกิจการตัดเย็บเสื้อผ้ามังเป็นเวลา 5 ปี เป็นเพียง
ร้านเล็ก ๆ ตัดเย็บกันเองตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จนปัจจุบัน
มีลูกค้ามาซื้อที่ร้านและสั่งผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มจึงต้องการขยายกิจการเพิ่มเติม เพิ่มปริมาณสินค้า
ให้เพียงพอและรองรับความต้องการของลูกค้า แต่ยังคงขาด
เงินทุนในการปรับปรุงร้านค้า การซื้อวัสดุในการตัดเย็บ รวมไปถึง
ผ้าที่ใช้ในการดำเนินกิจการ จึงเขียนโครงการเพื่อขอรับ
เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อใช้
ในการต่อยอดกิจการที่ทำอยู่ และได้รับการพิจารณาอนุมัติ
เงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2565

② มีการจ้างงานคนในชุมชนที่มีทักษะฝีมือในการปักผ้า และ
ตัดเย็บเสื้อผ้ามัง ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี :

บริหารจัดการดำเนินการโดยสมาชิกกลุ่ม 3 คน มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องการบริหาร
การประชุมสร้างความใจกับสมาชิกกลุ่มเรื่องการใช้จ่ายเงิน
หมุนเวียนวางแผนการผลิต การจำหน่าย ทั้งนี้ กลุ่มกำหนด
ให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแจกแจงการใช้จ่ายเงินทุนของ
กลุ่มทุกรอบการลงทุน อีกทั้งยังมีการจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายสรุปยอดการขายอยู่เป็นประจำ



เชิงคุณภาพ :

กลุ่มที่มีความสามารถด้านการออกแบบชุดประจำถิ่น
ให้มีความทันสมัย และตัดเย็บเสื้อผ้ามังในรูปแบบที่น่าสนใจ
จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาออกแบบ
Young designer เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอสู่ตลาดสากล ได้รับ
โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรพร้อมเงิน 15,000 บาท
โดยชุดที่ได้รับรางวัล จากชุดสาวมังโกอินเตอร์ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากลวดลายการปักวิถีชีวิตของชนเผ่ามัง





กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า



บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 185,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2564 จำนวน 185,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 140,000 - 180,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 24 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เมื่อปี 2559 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้จัดสรรก้อนเห็ดไว้ที่ทำการกลุ่ม 300 ก้อน สมาชิกกลุ่มจึงได้ช่วยกันดูแล และจำหน่ายให้กับคนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และส่งให้กับโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ต่อมาได้นำผลกำไรมาต่อยอดผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ก้อน แต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย แต่ด้วยกลุ่มมีเงินทุนจำกัด ไม่สามารถขยายการผลิตได้ จึงร่วมกลุ่มกันเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชาติตระการ ทำให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักและเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

1 การบริหารจัดการเงินทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- นำไปต่อเติมอาคาร เพื่อเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
- นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า

2 การดำเนินงาน

- การทำก้อนเห็ด สมาชิกกลุ่มได้มีการรวมตัวกันเพื่อทำก้อนเห็ด
- การดูแลก้อนเห็ด โดยการทำความสะอาดโรงเรือน การดูแลรดน้ำตั้งเวลาอัตโนมัติในการพ่นน้ำไว้ทุกๆ 4 ชั่วโมง
- การจำหน่าย นำไปจำหน่ายยังพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดประชาชนในหมู่บ้าน

จากการดำเนินงานของกลุ่ม มีการวางแผนบริหารจัดการเงินทุนและการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตามกำหนดเวลา

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- ด้านรายได้ : มีรายได้สุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 - 15,000 บาท/เดือน เดิมมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8,000 - 10,000 บาท/เดือน
- ด้านสมาชิก : มีสมาชิกที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มบ้านดงร่วมใจ เกษตรทฤษฎีใหม่ สนใจเข้ามาศึกษาการดำเนินงานของกลุ่ม จำนวน 15 คน



เชิงคุณภาพ :

- เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
- สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
- ทำให้คนในชุมชนรักสามัคคีกันใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- เกิดการส่งเสริมการผลิตสินค้าในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

- ได้มีการนำก้อนเห็ดนางฟ้าจดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้า OTOP
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
- พัฒนาสถานที่การเพาะเห็ดของกลุ่มเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าและการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากเห็ด แปรรูปเห็ดนางฟ้าที่เหลือจากการจำหน่ายนำมาทำเป็นแหนมเห็ด และข้าวเกรียบเห็ด
- ส่งเสริมให้การเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มบ้านดงร่วมใจ เกษตรทฤษฎีใหม่



กลุ่มปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์ เพื่อส่งขาย Tops และส่งออก บ้านลำผักกาด



บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่งาม
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 80,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 183,450 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 1,000,000 - 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เนื่องจากสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผักออร์แกนิก มีมาตรฐานรองรับ และได้รับโอกาสด้านการตลาดทั้งจากห้างสรรพสินค้า บริษัทส่งออกต่างประเทศ และได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่ม เมื่อปี 2560 โดยดำเนินการครั้งแรกมีสมาชิก 13 ราย ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักอินทรีย์ ต่อมาปี 2563 ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทำให้ทราบว่ามีงบประมาณเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 183,450 บาท การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 กำหนดข้อตกลงกับสมาชิกกลุ่ม ในการรวบรวมเงินชำระในแต่ละงวด ซึ่งจะแจ้งสมาชิกกลุ่มก่อนถึงวันชำระ 1 เดือน
- 2 จัดสรรเงินในแก่สมาชิก ทั้ง 3 คน เพื่อดำเนินการตามโครงการ
- 3 ดำเนินการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต มีการจัดทำบัญชีรับจ่าย และประชุมพูดคุยปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทุกเดือน
- 4 ดำเนินการชำระเงินกู้ตามกำหนด
- 5 ให้คำแนะนำ สมาชิกกลุ่มที่สนใจจะยื่นเสนอโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท/คน
- 2 มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีปริมาณความต่อเนื่อง ส่งให้แก่ลูกค้าได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
- 3 มีผลผลิตที่ปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เดือนละประมาณ 5,000 บาท/เดือน
- 4 ผู้ได้รับประโยชน์โดยประมาณ 20 - 50 คน



เชิงคุณภาพ :

- 1 มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น
- 2 มีความมั่นคงในอาชีพ
- 3 ครอบครัวมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคงรองรับ ลูก หลานญาติพี่น้อง และคนในชุมชน
- 4 คนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงมีความสุขที่จะมาร่วมกัน เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น
- 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ





กลุ่มทำไร่อ้อย



บ้านเลขที่ 315 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีษะนาถาย จังหวัดสุโขทัย

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 200,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 150,000 - 200,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

แรงจูงใจในการก่อตั้งกลุ่ม การทำไร่อ้อยเป็นอาชีพหลักของคนในตำบลท่าชัย และชาวไร่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำไร่อ้อย และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทั้ง นางสาวณัฐนันท์ อับดุลย์ ซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ยังไม่มีอาชีพและรายได้ จึงอยากเรียนรู้การทำไร่อ้อย ซึ่งแม่อีกสนับสนุนให้ที่ดิน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ จึงไปติดต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเขียนโครงการเพื่อลงทุนทำอาชีพทำไร่อ้อยและรวมกลุ่มกัน 3 คน ในการกู้ยืมเงินในครั้งนี้เพื่อนำมาลงทุนปลูกอ้อยจำนวน 50 ไร่

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มทำไร่อ้อย

- 1 เพื่อสร้างและพัฒนาสตรี
- 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสตรีให้มีรายได้

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

- 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จากการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติเงินกู้ กลุ่มได้นำมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 4 รายการ
- 2 ผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามความถนัด เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ทั้งนี้ มีการวางแผน กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน
- 3 ขึ้นติดตามและประเมินผล กลุ่มมีการสอบถามอย่างน้อย 1 ครั้ง/3 เดือน มีการประชุมกลุ่มเป็นประจำ
- 4 สรุปผลประกอบการ กลุ่มได้จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อมีรายได้และหักรายจ่ายต่าง ๆ จนเหลือเป็นกำไรสุทธิ ปี 2564 กำไรสุทธิ 588,834 ทำให้เป็น 100% และดำเนินการดังนี้
 - 30 % เป็นทุนดำเนินการต่อในการปลูกอ้อยในปีถัดไป
 - 70 % เป็นกำไรให้สมาชิกตามสัดส่วน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทำไร่อ้อย สมาชิกมีรายได้จากการดำเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อฤดูกาลกรณีถ้าปลูกใหม่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีถัดไปเพราะว่าการปลูกอ้อยปลูก 1 ครั้ง จะได้ผลผลิต 2 - 3 ครั้ง ประมาณการได้ได้เฉลี่ย 616,953 บาทต่อปี



เชิงคุณภาพ :

- 1 มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มช่วยยกระดับรายได้ของครอบครัวส่งผลทำให้เกิดการกินดีอยู่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง และจากการปันผลกำไร 1 ปีต่อ 1 ครั้ง
- 2 กลุ่มได้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ในลักษณะของกลุ่มในรูปแบบของการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
- 3 ลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มสตรีในตำบล
- 4 กลุ่มเกิดความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร และความเสียสละต่อผู้อื่น
- 5 เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนในชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว



บ้านเลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว
อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 215,900 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2561 จำนวน 100,000 บาท ปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 429,130 – 735,166 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ตำบลบ้านเสี้ยวมีการปลูกมะขามกันมายาวนานเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2527 แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากชาวสวนจะจำหน่ายผลผลิตแบบขายส่งหรือเหมาสวนให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งราคาที่ไม่แน่นอน สมาชิกจึงรวมกลุ่มกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ต้องการสร้างรายได้และมีอาชีพที่มั่นคง ได้อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต้องไปขายแรงงานในต่างถิ่น โดยเริ่มจากระดมทุนจากสมาชิก ประกอบกับได้รับข้อมูลว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีงบประมาณสำหรับสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ แก่สตรี ทางกลุ่มจึงได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในการเขียนโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำไปซื้อมะขามในพื้นที่มารวบรวมเพื่อแปรรูปส่งขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มได้รับเงินสนับสนุนแล้ว มีการประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อนำเงินไปซื้อวัตถุดิบให้ทันในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้

- 1 ซื้อมะขาม เป็นเงิน 171,340 บาท
- 2 วัตถุดิบสำหรับแปรรูป เป็นเงิน 28,660 บาท
- 3 แปรรูปมะขามส่งจำหน่ายตลาดภายในและภายนอกชุมชน
- 4 มีการวางแผนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
- 5 เปลือกและเมล็ดมะขามกลุ่มนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก
- 6 ไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งมะขามนำมาทำเป็นถ่านไบโอชา
- 7 มีการบริหารจัดการเงินในรูปแบบการปันผลให้กับสมาชิกและชุมชน

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 สมาชิกกลุ่ม 30 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อคน 72,000 – 240,000 บาท/ปี
- 2 กลุ่มมีรายได้เฉลี่ย 4,000,000 – 5,000,000 บาท/ปี
- 3 ชุมชน/เครือข่ายมีรายได้เฉลี่ย 400,000 – 500,000 บาท/ปี

เชิงคุณภาพ :

- 1 ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 2 ทำให้บ้านเสี้ยวมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งมะขามหวาน และมีการแปรรูปมะขามที่ขึ้นชื่อ คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
- 3 มีสินค้าสำหรับเป็นของขวัญของฝากในโอกาสต่าง ๆ
- 4 ทำให้เกิดการพึ่งพากันในชุมชน อุดหนุนสินค้าชุมชน เงินหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
- 5 ทำให้คนในชุมชนรักสามัคคีกันใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต



อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

- 1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดจากวัตถุดิบพื้นถิ่น และของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะขามอำเภอป่าด อำเภอปากท่า และอำเภอบ้านโคก หรือที่เรียกว่ามะขาม 3 อำเภอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้
- 2 กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพ



กลุ่มสตรีทำสบู่กาแฟน้ำผึ้ง บ้านจันทิมา



บ้านเลขที่ 191/2 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 20,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 60,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 120,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน : 20 ครั้วเรือน

เนื่องจากสมาชิกต้องการหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัว ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานเรื่องการทำสบู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทราบประโยชน์ของกาแฟ ประกอบกับครอบครัวมีการปลูกไร่กาแฟ เกิดแนวความคิดที่จะนำกาแฟมาทำเป็นสบู่ใช้เองในครัวเรือน และได้ให้ญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านได้ทดลองใช้สบู่ที่ทำจากกาแฟ ปรากฏว่าผิวพรรณเรียบเนียน นุ่มชุ่มชื้นขึ้น จึงรวมกลุ่มกันที่จะทำสบู่จากกาแฟและน้ำผึ้งแท้ แต่ทางกลุ่มยังขาดเงินทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำการสบู่เพื่อให้ได้มาตรฐาน อย.

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

กลุ่มได้มีการบริหารจัดการหลังจากได้รับเงินทุน ดังนี้

- 1 แฉ่งให้สมาชิกในกลุ่มทราบ ถึงการได้รับเงินทุนหมุนเวียน และการส่งใช้คืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสบู่กาแฟน้ำผึ้งตามโครงการ พร้อมเก็บหลักฐานในการจัดซื้อ
- 3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
- 4 จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของกลุ่ม
- 5 จัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
- 6 แฉ่งผลการประกอบการของกลุ่มให้สมาชิกทราบ

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- 1 ผลิตและจำหน่ายสบู่กาแฟน้ำผึ้ง สำหรับผิวหน้า จำนวน 350 ก้อน/เดือน
- 2 ผลิตและจำหน่ายสบู่กาแฟน้ำผึ้ง สำหรับผิวกาย จำนวน 500 ก้อน/เดือน

เชิงคุณภาพ :

- 1 เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
- 2 ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เดือนละ 1,600 บาท



การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

กลุ่มสตรีทำสบู่กาแฟน้ำผึ้งบ้านจันทิมา เริ่มจากการผลิตสบู่กาแฟน้ำผึ้งสำหรับผิวหน้า ต่อมาเมื่อลูกค้าที่มิงบน้อย แต่ต้องใช้สบู่กาแฟฟอกผิวหน้า ฟอกผิวกายด้วยในก้อนเดียวกัน ทำให้ต้องจ่ายค่าสบู่ในราคาสูง กลุ่มจึงเกิดแนวคิดที่จะทำสบู่สำหรับฟอกผิวกายในราคาที่ถูกลง โดยใช้กากกาแฟสดที่ทานแล้วแต่ยังคงคุณค่าวิตามินของกาแฟ กลุ่มมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ละเอียด คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น ผลสมคอลลาลาเจน วิตามินบี 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าซื้อ และกลุ่มเป็นจุดเรียนรู้อบรมอาชีพของตำบลจันทิมา ในการถ่ายทอดการทำสบู่ การปลูกกาแฟ การทำเทียนหอม แก่เด็กเยาวชน สตรีและผู้สนใจภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง





กลุ่มเลี้ยงกระบือ เพื่อสร้างรายได้



บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินก้ว
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน เงินทุนของกลุ่ม : 500,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2565 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 100,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมศักยภาพสตรีให้เป็นที่พึ่งทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์ ให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน

โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรและเพื่อให้สตรีทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสตรี จึงได้จัดทำ โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเนินก้ว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยขอรับงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน และโครงการเลี้ยงกระบือเพื่อสร้างรายได้ เป็นโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นรายได้เสริม จากการทำนาที่เป็นอาชีพหลัก

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

กระบือเพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ :

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สามารถขยายลูกได้เพิ่มขึ้น

อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละพื้นที่ :

การพัฒนาสายพันธุ์จากกระบือพื้นเมือง เป็นกระบือเหล่า (ควายเหล่า)

การต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ :

การเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีแปลงหญ้าไว้สำหรับกระบือบริโภคการต่อยอดหรือการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ มีการปลูกหญ้าแพงโกล่า ให้เพียงพอต่อการบริโภคและเป็นตัวอย่างแก่คนในหมู่บ้านตำบลได้เห็นถึงความสำคัญการเลี้ยงสัตว์



การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ :

ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงกระบือและการทำวัคซีนและการปลูกหญ้าแพงโกล่า

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง :

มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนบ้านได้ดูเป็นตัวอย่าง



กลุ่มแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร (ฐิตีมาผลไม้แช่อิ่ม)



บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร
อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 3 คน

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 600,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลวังทับไทร อำเภอสาทเหล็ก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนมะม่วงและมะยงชิดไข่ไก่ ผลสดมะม่วงที่สวนได้รับรองมาตรฐาน GAP เมื่อปี 2557 ซึ่งทางสวนทำการเกษตรมานานแล้ว โดยนำผลผลิตที่ได้ไปขายที่ตลาดทั้งภายในหมู่บ้านและภายนอก ซึ่งรายได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปีบางปีมะม่วงล้นตลาดขายออกไม่ได้ก็ต้องทิ้งจนเสียหายและทำให้ต้นทุนจม กลุ่มจึงมีการนำผลผลิตมาแปรรูปจากมะม่วงแช่อิ่ม จนมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีการลงทุนซื้อตู้อบลมร้อนไว้ขนาดใหญ่ มีการทำโดมพลังงานแสงอาทิตย์ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง และเมื่อปี 2563 กลุ่มได้เข้ามาขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 200,000 บาท เพื่อเป็นการขยายตลาด โดยนำเงินมาทำห้องเย็นเพื่อถนอมมะม่วงไว้ทำขายทั้งปี และซื้อมะม่วง น้ำตาล ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตของกลุ่ม

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

1. นำงบประมาณที่ได้มาทำห้องเย็นเพื่อถนอมมะม่วงไว้ทำขายทั้งปี ซื้อวัตถุดิบ และรับซื้อมะม่วงตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน เพื่อนำมาตุ๋นไว้เป็นวัตถุดิบที่จะสามารถนำมาแปรรูปได้ตลอดทั้งปีและขายตลอดทั้งปี
2. กลุ่มใช้หลัก 5 ก. (กลุ่ม, กิจกรรม, กรรมการ, กฎกติกา, การประชุม) ยึดแนวคิด 5 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมตรวจสอบ) เพื่อติดตามประเมินผล

3. กลุ่มจัดทำบัญชีอย่างง่าย เป็นบัญชีรับ - จ่าย คงเหลือ สามารถทำได้เพื่อให้รู้ต้นทุน กำไรในการบริหารจัดการ
4. กลุ่มมีการบริหารจัดการเงินเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง 3 ส่วน ดังนี้

- กองกลาง 40 เปอร์เซ็นต์
- แบ่งส่วนให้สมาชิก 40 เปอร์เซ็นต์
- เก็บสะสมเงินกำไรในรูปแบบเงินออมไว้สำหรับใช้หนี้เงินกองทุนให้ตรงตามกำหนด 20 เปอร์เซ็นต์

ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

- กลุ่มสร้างรายได้ เฉลี่ยประมาณปีละ 600,000 บาท
- มีการแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิก



เชิงคุณภาพ :

- เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รับซื้อวัตถุดิบในชุมชน เปลือกมะม่วงนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เมล็ดมะม่วงบางส่วนนำไปเพาะเพื่อทำต้นตอ และขยายกิ่งพันธุ์เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชน ชาวบ้านในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงมีรายได้ นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดแก่เยาวชน ช่วงปิดเทอมด้วย



กลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกระบือ บ้านหนองจิก



บ้านเลขที่ 21/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 5 คน เงินทุนของกลุ่ม : 100,000 บาท

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : เมื่อปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี : จำนวน 100,000 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน : 2 ปี 4 งวด

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน :

ในปี 2562 คณะทำงานและขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองยาง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีในพื้นที่เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ให้มีอาชีพ มีรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้ดีขึ้น โดยมีทุนให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งมีเงื่อนไขการรวมกลุ่มกันของสตรีในพื้นที่อย่างน้อย 3 คน ต้องเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพจริงและมีความตั้งใจ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนเพื่อกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอัตราร้อยละ 3 บาท/ปี “กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือบ้านหนองจิก” เมื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว จึงเล็งเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น เนื่องจากอยากมีรายได้เสริมหลังจากว่างจากการทำอาชีพหลัก ซึ่งคือ เกษตรกรรมประกอบกับสมาชิกแต่ละคนนั้นมีความรู้ความสามารถในด้านการเลี้ยงกระบือ จึงรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าว

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี :

“กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือบ้านหนองจิก” ได้ใช้หลักการในการบริหารจัดการกลุ่มโดยเน้นการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม สมาชิกกลุ่มต้องมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือกับกรรมการ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีกฎวางแผน ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มทั้งก่อนกู้เงิน และหลัง

กู้เงิน โดยได้จัดทำบันทึกการประชุม สอบถามความคิดเห็น และกำหนดข้อตกลงในการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา ของกลุ่ม ในด้านการบริหารจัดการเงินทุน “กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือบ้านหนองจิก” ได้มอบหมายให้นางสุปราณี ทองคำดี ประธานกลุ่ม ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาเงิน โดยได้ทำสรุบบัญชีรับ - จ่าย เป็นรายเดือน มีการจัดสรรเงินออกเป็นสัดส่วน โดย สมาชิกมีการออมเงินอย่างน้อยเดือนละ 100 บาทต่อคน เพื่อเป็นเงินทุนของกลุ่ม และเมื่อมีการขายกระบือได้ จะจัดสรรไว้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนรอบถัดไป รวมทั้งจัดสรรไว้สำหรับชำระหนี้ตามงวดและจัดสรรผลกำไรให้สมาชิกทุกคนๆ ละเท่าๆ กัน



ผลสำเร็จที่ได้รับ

เชิงปริมาณ :

สมาชิกมีรายได้จากการดำเนินการเฉลี่ย 100,000 บาท/ปี

เชิงคุณภาพ :

- 1 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
- 2 สตรีได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
- 3 เกิดการรวมกลุ่มสตรีสร้างความรู้ ความรัก ความสามัคคี สร้างคุณค่าในตัวเอง
- 4 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการทำงานอยู่บ้านหรือในชุมชน ซึ่งง่ายต่อการบริหารจัดการเวลามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น



คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

นางพัชรินทร์ พานำมา

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

คณะผู้จัดทำและรวบรวม

นางพัชรินทร์ พานำมา

นางขวัญใจ ใบจันทร์

นางสาวณัฐชา ศรีวัฒนพันธุ์

นางสาวเมรินทร์ รัชชนะธรรม

นางสาวธรรณูกร สุขเกษม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ผู้พิมพ์และออกแบบปก

นางสาวธรรณูกร สุขเกษม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน



<http://www.womenfund.in.th/>